



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**ยื่นมือคนป่วยร่วมประ
โค้วกลางน้ำ**

โยงโยคีนักพนักบ่อนระยอง สภาผู้แทนฯมีหนาว ผลตรวจยีนยันหนุ่มติด
ผกก.เซวี่ห้องเบลา-ไม่เฝ้าบ่อน เชื่อโควิด-19 โผล่ติดตามผู้เข้าชี้แจงอนุ กมธ.
อนุทินลุยมหาชัยกรุพ.สพาม พันออนไลน์ พบเบื้องต้นเป็นญาติกับผู้ป่วย
โควิด-19 เคสติดเชื่อบ่อนระยอง ★ มีต่อหน้า 6

**ชุมนุมจ.
สภา**



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 6)

ยังมีคนป่วย ☆ **ต่อจากหน้า 1**
 ขณะที่ในพื้นที่ยังพบผู้ติดเชื้อทะยานไปอีก 49 คน ยอดรวม 85 คน เล็งตั้ง รพ.สนาม หากผู้ป่วยยังไม่หยุด พบปัญหาผู้ติดเชื้อเริ่มประวัติเดินทาง ด้าน ผก.สก.เมืองระยอง นำคณะตรวจพื้นที่ระบุเป็นบ่อนวิ้ง พบแต่ห้องเปล่าๆ ยืนยันกวัดขันเข้มงวดมาตลอด ส่วน ผบ.ตร.ส่งรถตำรวจหาความจริง หลัง สสจ.ชลบุรี ประกาศ ใจแข็งชื้อบ่อนในพื้นที่โยงถึงระยอง ด้านหลายจังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายวันมีอ จังหวัดเพิ่งพบผู้ป่วยรายแรก ส่วนนครนายกพบเด็กชายเสียชีวิตเชื่อตามพ่อ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในไทยช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี 2563 ยังไม่น่าไว้วางใจ เมื่อพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวนมากจากพื้นที่เสี่ยงที่ไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับตลาดกึ่ง จ.สมุทรสาคร

★ ติดเชื้อรายใหม่ 121 คน
 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 ธ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงว่าสถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 121 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 94 คน ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นวันนี้ 18 คน

โดยเดินทางเข้ามาในประเทศโดยไม่เข้าสถานกักตัวของรัฐ 1 คน เป็นชาวเมียนมาและได้ผลคัดกรองประเทศไปแล้ว ส่วนที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานกักกันตัวรัฐ 8 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 8,141 คน หายป่วยสะสม 4,161 คน หายป่วยเพิ่มขึ้นวันนี้ 9 คน รวมหายป่วยสะสม 4,161 คน เสียชีวิตสะสมยังคงที่ 80 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม และขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร กระจายอยู่ใน 38 จังหวัด

★ อีก 49 คน จ.ระยองยังรอผล
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ส่วนกรณี จ.ระยอง ที่มีผู้ติดเชื้อแล้ว 36 ราย ยังต้องรอผลแล็บอีก 49 คน ทางจังหวัดจะเป็นผู้แถลง ส่วนกรณี จ.นครนายก และสุโขทัย ที่มีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อจังหวัดละ 1 คนนั้น ยังไม่รวม 121 คน ที่แถลงในครั้งนี โดยทั้ง 2 จังหวัด ยังรอผลชัดเจน แต่จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเป็นหญิงอายุ 41 ปี ไม่แสดงอาการ เดิมอาศัยอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร แล้วกลับมากุมิถำเนา จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. มีการตรวจหาเชื้อ แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 26 ธ.ค. อยู่ระหว่างการรักษาที่ รพ.สุโขทัย

★ ยอดเช็กอินไทยชนะยับยั้ง 7 แสน
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (อีไอซี) ได้หารือย้ำการรายงานสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ

ให้ทันต่อสถานการณ์และรวดเร็วขึ้น เพื่อยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนและที่ประชุม สบค. ชุดเล็กที่มี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยให้เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้แก่ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก ล้างมือ ตรวจอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโรค (เฉพาะกรณี) และติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะ โดยขณะที่มีผู้เช็กอินมากขึ้น โดยเฉพาะใน 38 จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ จากวันก่อนประมาณ 3 แสน เพิ่มขึ้นเป็น 7 แสน ขอให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยสำคัญการควบคุมต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเราไม่ต้องการใช้มาตรการที่แรงกว่านี้

★ จวกธุรกิจเทาทำระบอบใหม่
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีลักลอบเส้นการพนันที่ จ.ระยอง สาเหตุที่มีการสอบสวนโรคล่าช้า เพราะเป็นธุรกิจสีเทา สีดำกว่าจะหลุดออกจากปากทำให้ยาก ค้ายกรณีภาคเหนือที่เพิ่งผ่อนคลายไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสถานบันเทิง กวาร์พัน ถ้าเรามองย้อนไปในสถานการณ์โลก ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ที่มีการระบอบระลอกใหม่เหมือนกัน มาจากธุรกิจสีเทา สีดำแบบนี้ เราต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และขอความร่วมมือประชาชน แม้จะบอกว่าเล่นกันนิดๆ หน่อยๆ ไม่ใช่เรื่องใหญ่



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 6)

แต่พอมีการติดเชื้อ คนอื่นต้องเดือดร้อนด้วยภาพรวมทั้งจังหวัดเดือดร้อนไปด้วย เป็นผลกระทบที่มากมายไม่ได้เป็นเพียงแต่เรื่องเล็กน้อยของคนที่ติดเชื้อ

★ ครอบครัวยุคใหม่ดีกว่าครอบครัว

น.พ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ไม่มีวันที่ผ่านมามีเราเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นหลักหลายพันสะท้อนความเป็นจริงว่ามันหนักกว่า แต่เรามีความรู้มากขึ้น มีสรรพกำลังมากกว่า มีการเตรียมการกันมาแล้วถ้าย้อนกลับไปช่วงเดือน ก.พ. และ มี.ค. เรามีหน้ากากไม่พอ ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้ยาอะไร จะดูแลผู้ป่วยหนักอย่างไร แต่วันนี้เราเตรียมพร้อมสมควร และขอความร่วมมือประชาชนใช้หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เรามีหน้ากากเพียงพอ ครัวเรือนราคาอยู่ 2.50 บาท

★ ไม่อยากใช้ยาแรงขอแค่ร่วมมือ

โฆษก ศบค. กล่าวอีกว่า ดังนั้นมาตรการจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือประชาชน จะได้ไม่ต้องใช้ยาแรง หากจะมีสัมฤทธิ์ผล ขอให้สัมฤทธิ์ผลเล็กในครอบครัว-เพื่อนฝูง ส่วนจังหวัดที่มีการติดเชื้อสูง ไม่ควรมีการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ จ.สมุทรสาคร และบางพื้นที่ จ.ระยอง ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดใน 30 กว่าจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อยังสามารถทำได้เพื่อให้เศรษฐกิจไม่ตึงเกินไป เราต้องใช้ทางสายกลาง คนที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องดูแลตัวเองที่สุด ถ้าไม่มีกิจกรรมอะไร ไม่

อยากให้ออกนอกบ้าน ส่วนบริษัทไหนถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะให้พนักงานมาพบปะกัน สามารถให้ทำงานอยู่ที่บ้านได้ เป็นมาตรการที่ยืดหยุ่นปรับกันได้ภาครัฐจะเข้มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้นทั้งนี้ มาตรการต่างๆที่ออกมาค่อนข้างอ่อนตัว ขอแค่ให้ท่านปฏิบัติตามเท่านั้น

★ "บิ๊กคู" ขวนโหดแอป "หมอชนะ"

ขณะที่ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ท่างโยสถานการณ์โควิด-19 ระชารอบใหม่ ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบรณรงค์ให้ทุกคนโหลดใช้แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และทีมผู้เชี่ยวชาญคนไทยพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยติดตามและสอบสวนโรคให้ครอบคลุมทั่วถึงและแม่นยำมากขึ้น ช่วยให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยระบบจะบันทึกข้อมูลการเดินทางผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth เพื่อช่วยแจ้งเตือนประชาชนเมื่ออยู่ในบริเวณหรือใกล้จุด หรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้สามารถเฝ้าระวัง และเข้าพบกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคได้ทันทีทั้งที่ ใช้งานง่ายแค่โหลดแอป ถ้าคิวอาร์โค้ดแสดงสีเตือนว่าเสี่ยงสูง จะตรวจเช็คเทียบเคียงได้

กันที่ว่าใครอยู่จุดไหนบ้าง และแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานให้ รู้ตัวและกักตัว หรือรีบไปหาหมอ ติดตามผู้มี ความเสี่ยงติดเชื้อ หากไปยังสถานที่เสี่ยงหรือกรณีใช้บริการการขนส่งสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะที่ใช้ได้มีระบบแอนดรอยด์ และ ไอโอเอส แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า "หมอชนะ" แล้วโหลดใส่ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นเท่านั้นใช้งานได้ทันที

★ ผู้การระยองยื่นไม่มีบ่อนในพื้นที่

วันเดียวกัน พล.ต.ท. วีระ จิระวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ร่วมประชุมด่วนที่กองบังคับการตำรวจภูธร จ.ระยอง มี พล.ต.ต. ปัทมาศ เกตุพันธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรระยอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระยอง สถานีมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง พล.ต.ท. วีระ เติมนอกจากห้องประชุมขึ้นรถออกไปทันที ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด ขณะที่ พล.ต.ต. ปัทมาศ เกตุพันธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรระยอง กล่าวว่า ขอยืนยันจังหวัดระยองไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยอง ส่วนกรณีที่มีการแถลงของจังหวัดระยองว่า ผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมด 36 คน ติดจากบ่อนการพนัน ความจริงมีเพียง 7 คน ที่ติดจากบ่อนการพนัน เป็นบ่อนการพนันที่แอบเปิดลักลอบเล่นการพนันนั้นเองยอมรับว่ามีกรณีลักลอบเล่นการพนันจริง และมีการตรวจจับอยู่ตลอด

☆ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ยื่นมีคนป่วย ☆ *ต่อจากหน้า 6*

★ เจอห้องโล่งเพิ่งทำความสะอาด

ต่อมา พ.ศ.อ.พริษฐ์ศรัท วัชรชน โยธิน ผกก. สก.เมืองระยอง พ.ศ.ท.เกียรติพงษ์ กมขุนทร รอง ผกก.ป.สก.เมืองระยองและ พ.ศ.ท.คำพันธ์ ขวัญทอง สว.สส.สก.เมืองระยอง นำกำลังเข้าไปที่บ่อน้ำไม่มีชื่อข้างบ้านเบทาโก ใกล้กับ บขส.1 ศูนย์การค้าระยอง 100 เมตร พบว่าเป็นห้องโล่งใหญ่ ไม่มีสิ่งของใด ๆ มีแค่แอร์ขนาด 2 ตัน จำนวน 2 ตัว ติดที่เพดานห้อง ขนาด 20 คูณ 20 เมตร และยังมีห้องเล็ก ด้านข้างกันกระฉก 1 ห้องเล็กและห้องหลังติดกันอีก 2 ห้อง ขนาด 4 คูณ 6 เมตร มีแผ่นลวดลายติดที่ห้องเล็ก แต่ไม่พบใครเลย ภายในสะอาดเหมือนเพิ่งล้างทำความสะอาด มีน้ำที่พื้นเล็กน้อย หลังจากตรวจสอบอยู่ครู่หนึ่ง จึงออกมา

★ ยันกวดขัน ไขว่ยอดจับ 3 เดือน 98 คดี

พ.ศ.อ.พริษฐ์ศรัทเปิดเผยว่า ได้มาตรวจสอบตามที่เป็นข่าวในสื่อโซเชียลตรวจสอบแล้ว ไม่มีการเล่นการพนันที่มีข่าวติดโควิด 6 คน เกิดจากลักลอบเล่นการพนันกัน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สก.เมืองระยอง กวดขันจับกุม ทางเรากวาดกันจับกุมการพนันได้ 98 คดีในรอบ 3 เดือน ขอเตือนว่าการลักลอบเล่นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแพร่กระจายเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สถานที่เป็นไปดังที่เก็บ

มาตรวจ ส่วนไหม้โล่งเตรียมจะเผยแพร่จำนวน 10 ราย ในอนาคตอาจจะต้องตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ขอข่าอีกครึ่งวาระของยังไม่ได้สื่อความยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ปกติไม่มีมีการกักตัวแต่อย่างใด

★ เปิดไหม้โล่งก่อนแค่ 10 คน

ขณะที่นายแพทย์สุนทร เจริญภูมิการกิจ สสจ.ระยอง กล่าวไว้ว่า ขณะนี้กำลังเร่งเรื่องไหม้โล่งของทุกราย แต่เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถออกมาได้จำนวน 10 รายก่อน ขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ขอให้รีบมาตรวจโดยเร็ว ส่วนเรื่องการรักษาขณะนี้ได้เตรียมโรงพยาบาลไว้ทั้งหมด 3 โรงพยาบาลไว้รองรับ รพ.ระยอง รพ.แกลง และ รพ.เฉลิมพระเกียรติมาบตาพุด สำหรับอาการของผู้ป่วยก่อนหน้า ขณะนี้ยังไม่มีอาการรุนแรง ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ต่อไป

★ คนแห่ตรวจเชื้อเทียบ

สำหรับบรรยากาศในอ.เมืองระยอง โดยเฉพาะถนนสายต่าง หรือถนนราชบุรีบาง มีแหล่งสถานบันเทิงที่จอมนวด ผับ บาร์ ตั้งเรียงรายอยู่ 2 ริมฝั่งถนนตลอดระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ถือเป็นย่านแหล่งสถานบันเทิงขึ้นชื่อของเมืองระยอง หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มรวดเร็วถึง 38 คนทำให้ถนนทั้งสายเงียบขมเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคืนวันที่ 26

ของคืนก็จะให้สายตรวจสืบสวนมาตรวจเข้มงวดต่อไปเพื่อไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนัน

★ ระยองติดเชื้อเพิ่มอีก 49 คน

จากนั้นช่วงบ่ายวันเดียวกันนายชาติ ปิณฑะระดม สุข สาธารณสุข เปิดแถลงข่าวพร้อมนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ สสจ.ระยอง ว่า ณ เวลา 18.00 น. วันที่ 27 ธ.ค.ระยองพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 49 คน รวมยอดทั้งหมด 85 คน เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันทั้งหมด ดังนั้นต่อจากนี้จังหวัดจำเป็นต้องใช้ยาแรง ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่สูงขึ้น เพราะมีการตรวจเชิงรุกที่เพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ขอให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ที่จุดตรวจชั่วคราว ตลาดนัดเนินคูว โดยกำหนดตรวจวันละ 400 คน

★ เล็งตั้ง รพ.สนามรับยอดป่วยพุ่ง

ด้านนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่า ยืนยันว่าตัวเลขที่แท้จริงของวันนี้เพิ่มอีก 49 ราย รวมเป็น 85 ราย สัมพันธ์เชื่อมโยงกับบ่อนการพนันทั้งหมด คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นอีก เพราะมีการตรวจเชิงรุก ฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาตรวจได้ตามจุดที่เปิดให้ หรือที่ รพ.ระยอง ขอให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงรีบเข้า



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ธ.ค.ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวทยอยหายไปอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับตามวัดในเขตอำเภอเมือง แทบไม่มีคนออกมาทำบุญในวันอาทิตย์เช่นเคย ส่วนที่ตลาดเนินอุไร ข้างสวนศรีเมือง อ.เมืองระยองตลอดช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระยองตั้งจุดรับตรวจคัดกรองประชาชน มีผู้มาลงทะเบียนและรับบัตรคิว จำนวน 400 คน และมีการยืนยันผลล่าสุด พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 49 คน ทำให้ขณะนี้จังหวัดระยองมีผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 85 คน

★ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจหาความจริง

ส่วนกรณีสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ออกประกาศเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2563 เตือนบุคคลที่ไปสถานที่ลักลอบเล่นการพนัน บขส. อ.เมืองระยอง และหลังร้านน้ำชา พัทธาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่ 1 ธ.ค.2563 หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือมีอาการหอบเหนื่อย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไป ให้แยกกักตัว เนื่องจากจังหวัดระยองตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก มีต้นเหตุมาจากบ่อนการพนันแห่งหนึ่งใน อ.เมืองระยอง นั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วิสัน ปราสาททอง-โอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จจร.) กล่าวว่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้สั่งการให้จเรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่ปล่อยปละละเลยจนเป็นผลสืบเนื่องให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ

โควิด-19 ดังกล่าว สั่งการให้ พล.ต.ท.เชษฐา ภูษิต-วรณะ หัวหน้าเรตำรวจ จัดทีมลงพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี ตรวจสอบและรายงานผลใน 3 วัน เพื่อรายงานต่อ ผบ.ตร. หากพบว่า มีข้อบกพร่อง ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ ในขณะที่เดียวกันได้สั่งการให้ พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบ.ช.ภ.2 เร่งตรวจสอบทุกสถานีในสังกัดของตน หากพบพื้นที่ใดซึ่งปล่อยปละละเลย ให้จับกุมและลงโทษหัวหน้าหน่วยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเร็ว พร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปรามแหล่งอบายมุขและบ่อนการพนันทุกประเภททุกแรงในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 อย่างเข้มข้น อย่าให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก

★ 3 จังหวัดไข่แตกเจอติดเชื้อแล้ว

สำหรับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ และถือเป็นรายแรกของจังหวัด ประกอบด้วย จ.สุรินทร์ เป็นหญิง อายุ 32 ปี ชาวตำบลแกวนวน อ.ศรีณรงค์ เปิดร้านขายน้ำพริกขอมที่ จ.สมุทรสาคร เดินทางกลับสุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.พร้อมกับผู้ป่วยโควิดจังหวัดครั้งและเพื่อนหญิงชาวสมุทรสาครอีก 1 คน เริ่มมีอาการป่วยในช่วงวันที่ 22-24 ธ.ค.และวันที่ 25 ธ.ค.แจ้งจากหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่รพ.อ.ศรีณรงค์มารับตัวเข้าตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี" โพลัสข้อความแจ้งใหม่ไลน์ ผู้ป่วย

โควิด-19 ระลอกใหม่ รายแรกของจังหวัดชลบุรี เป็นหญิงไทยอายุ 32 ปีอยู่ล. โกงธนู อ.เมืองชลบุรี ไปทำงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์และอาศัยอยู่กับเพื่อนที่บ้านพัก ค.ม.หาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช พร้อมกับนี้ เทศบาลเมืองชลบุรี ส่งโรงเรียนในสังกัด 5 แห่งหยุดการเรียน ตั้งแต่วันที่ 28-30 ธ.ค.นี้ ด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย แถลงพบผู้ป่วย 1 คน เป็นหญิงอายุ 42 ปี อาชีพพนักงานนวดแผนไทย ที่ ค.ม.หาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร เดินทางกลับภูมิลำเนาที่หมู่ 9 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 ธ.ค.ด้วยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมเพื่อนอีก 2 คน และเข้าตรวจหาเชื้อที่ รพ.สุโขทัย ผลพบเชื้อ ขณะที่เพื่อนที่ร่วมเดินทางมา 2 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ

★ นครปฐมเพิ่มอีก 7 คน

วันเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รายงานยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 7 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอกใหม่รวม 37 คน ซึ่งทั้งหมดเข้ารับรักษาที่ รพ.นครปฐม ทั้งนี้ ผู้ป่วยใหม่ 7 คน นับเป็นรายที่ 31-37 ของจังหวัด อยู่ อ.ดอนตูม 5 คน อ.เมืองนครปฐมและ อ.บางเลน แห่งละ 1 คน ประกอบด้วย รายที่ 31 หญิง อายุ 30 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ยันมีคนป่วย

☆ **ต่อจากหน้า 10**

รายที่ 32 ชาย อายุ 84 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน รายที่ 33 ชาย อายุ 25 ปี ต.สามง่าม อ.ดอนตูม รายที่ 34 ชาย อายุ 19 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม รายที่ 35 ชาย อายุ 29 ปี ต.ลำเหย อ.ดอนตูม รายที่ 36 ชาย อายุ 54 ปี ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม และรายที่ 37 ชาย อายุ 20 ปี ต.บางเลน อ.บางเลน

★ คณะวิทย์ฯ ม.ศิลปากร ปิด 5 วัน

ขณะเดียวกัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแถลงการณ์กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาใช้พื้นที่ของอาคาร หลังได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐม ผู้ป่วยรายที่ 23 หญิง อายุ 15 ปี บ้านอยู่ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี เข้ามาสอบในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. เวลา 08.30 น. จากการตรวจสอบพบนักเรียนคนดังกล่าวมาสอบที่คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักเรียนหลายคนจริง ที่ห้องสอบ 1239 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 เข้าสอบห้องเดียวกันทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายทำให้ต้องออกมาตรการเร่งด่วนได้แก่ ให้ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 หากไม่พบเชื้อให้กักตัวในที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ส่วนผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำให้กักตัวในที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และประกาศปิดพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ถึง 30 ธ.ค. เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในคณะ และให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำงานที่บ้าน

★ พบเด็กขวบเสียชีวิต โควิด

นอกจากนี้ยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในบางจังหวัด ส่วนประชาสัมพันธ์นครนายก แจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน เป็นเด็กผู้หญิง อายุ 1 ขวบ 10 เดือน ลูกสาวของผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัด ที่เป็นพ่อค้ารับส่งอาหารทะเลมาขายยังตลาดสดเทศบาลนครนายก ขณะเดียวกันยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 10 คน ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ขณะนี้กักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐแล้ว ขณะที่นายภักดิ์ พัทธพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี แถลงว่า ณ เวลา 14.00 น. วันที่ 27 ธ.ค. พบผู้ป่วยติดเชื้ออีก 1 คน รวมสะสมทั้งหมด 18 คน โดยผู้ป่วยรายที่ 18 เป็นหญิง อายุ 27 ปี ชาวตำบลไร่สะท้อน อ.บ้านลาด มีอาชีพค้าขายที่ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อรายที่ 16 ที่ยืนยันติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ ส่วนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 4 คน เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วย 7 คนก่อนหน้านี้ และเจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนโรคตามสถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไปที่ อาทิ ร้านทำฟัน คลินิกรักษาโรค ร้านจำหน่ายรถ

จักรยานยนต์ ร้านเสริมความงาม สถานีขนส่งอำเภอแม่สอด

★ ป่วยคนแรกเมืองเพชรดีขึ้น

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ป่วยหญิง อายุ 50 ปี ชาว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ที่ติดเชื้อรายแรกของจังหวัด เผยแพร่คลิปยืนยันอาการไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แต่ไม่ต้องการให้ทุกคนประมาท ทุกคนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ เพราะในครอบครัว 8 คน และคนใกล้ชิดหลายคนมีความเสี่ยงสูง แต่เมื่อตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่อย่างใด พร้อมขอบคุณลูกค้าที่เป็นห่วงเอกริชย์ ปอดแล้ว 2 ครั้ง ปกติ ออกไม่กักตัวกลับบ้านได้

★ สภาฯ ป่วนคนเสี่ยงติด โควิด โผล่

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำบันทึกรายงานสถานการณ์หลังพบมีบุคคลเสี่ยงสูงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ (กมธ.) การพ่นหมอกควัน ที่ห้อง 402 อาคารสุริยัน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. หลังได้ใหม่ไลน์กิจกรรมบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่คาดว่าอาจติดเชื้อมาจาก จ.ระยอง เลขาธิการสภาฯ ได้ทำบันทึกถึงผู้บริหารสภาฯ ระบุดำเนินการที่มีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเข้ามาสภาฯ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ธ.ค. เลขานุการฯ บุคคลดังกล่าวแล้ว Mr. A (นามสมมติ) เข้ามาประชุมอนุ กมธ. พ่นหมอกควัน ในเวลา 13.30-15.00 น. เข้าออกทาง B 2 แล้วกลับ จ.ระยอง วันที่ 23 ธ.ค. ได้ไปพบป้า (ผู้ป่วยโควิด) ช่วงเที่ยงวันที่ 24 ธ.ค. Mr. A พากรอบครัวไปตรวจโควิด ทุกคนผลเป็นลบ ยกเว้น Mr. A มีผลข้างเคียง สงสัยระยอง จึงให้ Mr. A กักตัวที่ รพ.ระยอง จึงให้สำนักการแพทย์ฯ ติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดให้ใกล้ชิดยกระดับความเข้มข้นการตรวจคัดกรองและแจ้งประสานทุกฝ่ายให้เฝ้าระวังและติดตามสังเกตอาการ ขอให้ทุกสำนักต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเร่งด่วนโดยเคร่งครัด

★ ยังไม่ชัดเจนติดเชื้อจากไหน

ด้านนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชิงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานอนุกรรมการศึกษาผลกระทบกาลีในออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศ กล่าวไว้ บุคคลต้องสงสัยติดเชื้อโควิดเป็นชายวัย 26 ปี เป็นผู้ติดตามผู้มาซึ่งแข่งต่ออนุ กมธ. ยังไม่ชัดเจนว่ามีสถานะเป็นผู้ป่วยแล้วหรือยัง ตามไทม์ไลน์วันที่ 23 ธ.ค. กลับไปพบป้าที่ จ.ระยอง ต่อมาเป็นผู้ป่วยโควิดเมื่อไปตรวจหาเชื้อวันที่ 24 ธ.ค. ชายคนนี้ต้องสงสัยติดเชื้อ ไม่อาจทราบได้ว่าชายคนนี้อาชีพไปให้ป้าหรือติดเชื้อจากป้า ไทม์ไลน์ยังไม่ชัดเจน ขอให้รอความชัดเจนจากผลตรวจก่อน ถ้าพบว่าติดเชื้อจริงจะประมวลได้ว่าได้รับเชื้อมาช่วงวันใด การประชุมคณะอนุ กมธ. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. มีผู้ป่วย

ห้องประชุมประมาณ 30 คน คนไม่ได้ร่วมประชุมวันนั้น เบื้องต้นดูแผนผังที่นั่งในห้องประชุมแล้วสั่งการให้ผู้อยู่ในห้องประชุมวันดังกล่าวแยกกักตัว 14 วัน สังเกตอาการตัวเองใกล้ชิด

★ คอนเฟิร์มหม่อมติด โควิดจริง

ต่อมาเมื่อเวลา 17.30 น. นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมาร่วมประชุมอนุกรรมการฯ ในสภาว่าล่าสุดได้รับผลตรวจยืนยันมาเรียบร้อยแล้วว่าชายคนดังกล่าวมีผลตรวจเป็นบวกติดเชื้อโควิดจริง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับทราบเรื่องนี้แล้ว หลังจากนี้ในช่วงปีใหม่ ก่อนเปิดประชุมสภาในช่วงต้นปี 2564 จะมีการบิกลินนิ่งพื้นที่ภายในรัฐสภา หลังจากที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยเฉพาะในห้องประชุมใหญ่และห้องประชุม กมธ.ต่างๆ ส่วนจะต้องเลื่อนการเปิดประชุมสภาหลังปีใหม่หรือไม่นั้น ต้องไปหารือรายละเอียดกับทุกฝ่ายก่อน

★ ผู้ป่วยเคสตลาดกุ้งอาการดีขึ้น

ส่วนที่ จ.สมุทรสาคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้บริหารกรมอนามัย เดินทางมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งที่ รพ.สมุทรสาคร ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ที่ตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด และรพ.สนาม ภายในตลาดกลางกุ้ง ซึ่งภาพรวมพบว่าผู้ติดเชื้อหลายรายมีอาการดีขึ้น อาทิ ยายวัย 95 ปี ผู้ป่วยติดเตียงและเฝ้ามารดาของผู้ป่วยรายแรกของจังหวัด อาการล่าสุดไม่พบเป็นห่วงใกล้กลับบ้านได้แล้ว ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดกลางกุ้งมาตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. ขณะนี้ผลตรวจเชื้อซ้ำก็ไม่พบเชื้อโควิดในร่างกายอีกแล้ว อธิบดีกรมควบคุมโรคได้มอบหนังสือ "รับรองการกักตัว" จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้ผ่านการตรวจคัดกรองจนมีผลยืนยันไม่พบเชื้อโควิด

★ “อนุทิน” ประง-กินกุ้งโชว์

นอกจากนี้ นายอนุทินยังไปที่ร้านทำเรือกิตติาคารมหาชัย (รับลม) โชว์ฝีมือการทำข้าวผัดกุ้งแล้วตักให้ทุกคนได้ร่วมรับประทาน เพื่อยืนยันความปลอดภัยทั้งกุ้งที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร และอาหารทะเลที่ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ นายอนุทินกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขขอทำความเข้าใจให้กับประชาชนว่าอาหารทะเลในช่วงนี้สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยไร้โควิด-19 แต่ขอเน้นให้ปรุงสุกทุกครั้ง พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ร้านอาหาร เลือกซื้ออาหารทะเลจากตลาดสด นำซื้อของกรมอนามัย หรือแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เชื่อถือได้ หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัยต่อวัตถุดิบที่จะมาปรุงประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย ส่วนผู้ประกอบการตลาดค้าส่งอาหารทะเลนั้น ต้องเฝ้าระวังและคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารทะเลอย่างต่อเนื่อง หากเป็นไปได้ ควรตรวจสอบการบรรจุและขนส่งประมงและคนประจำเรือที่ทำหน้าที่ขนส่งอาหารทะเลและกระบวนการขนส่ง ต้องได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย

★ ทุกพื้นที่ออกมาตรการคุมเข้ม

สำหรับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ ตลอดวัน ผู้นำท้องถิ่น อสม.และผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบตามพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ที่ จ.พังงา มีการสำรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ในเขตตำบล คึกคัก อ.ตะกั่วป่าที่ จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และพร้อเฮ็ด เข้าตรวจร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ หลังผู้ป่วยโควิดใน จ.ขอนแก่น แจ้งไว้ในประวัติ ว่าเคยมาที่ร้านดังกล่าว ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์ นายศักดิ์ รุ่งแสงผอ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ อ.สตึก เปิดเผยมรณิ นร.ชั้น ม.5 ชาว อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ที่บิดาติดเชื้อโควิด-19 ผลตรวจเชื้อล่าสุดตัวเด็กไม่ติดเชื้อแต่อย่างใด ส่วนที่ จ.มุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระบุกรณีมีชาวตลาดเอกชนแห่งหนึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ไม่เป็นความจริง ขณะที่ จ.อุตรดิตถ์ ออกประกาศให้ผู้ที่จะออกนอกเขตสถานให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และห้ามดำเนินการใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

★ ห้องเที่ยวรับผลกระทบด้านหน้า

นอกจากนี้จากการพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมาก ทำให้ตามตลาดสด ร้านขายอาหารทะเลต่างประสพภาวะเดียวกันคือผู้ซื้อไม่มาจับจ่ายเหมือนเคย ทั้งที่เป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และใกล้เทศกาลปีใหม่ เช่น ที่ตลาดสดมหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร คนออกมาซื้ออาหารทะเลกันบางคอบ้างคอบ้างตามนางสาววรินทร์ ทรัพย์สุภา อายุ 37 ปี แม่ค้าขายอาหารทะเลบอกว่า ตอนนี้ตลาดมหาชัยเงียบมาก ไม่มีลูกค้าจากต่างจังหวัดมาซื้อเลย ทั้งที่ทั้งนั้นรับมาจากจังหวัดราชบุรี เช่นเดียวกับที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเงียบเหงามาก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาซื้อสินค้าประมาณ 1 พันคนต่อวัน ร้านค้าในตลาด

โรงเกลือซึ่งมีอยู่กว่า 2,000 ร้านค้า ต่างปิดหนีโควิดไปกว่าร้อยละ 70 ขณะที่นายวิชาญ พิสิฐ ศิริชัยเทวินทร์ กรรมการและเลขานุการสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวเปิดเผยว่า กระแสข่าวผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ใน จ.นครราชสีมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นช่วงไฮซีซั่น นักท่องเที่ยวมีความกังวลใจแจ้งยกเลิกและขอเลื่อนการเดินทางเฉลี่ยร้อยละ 40 มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท เช่นเดียวกับ จ.สตูล ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ 2 คน มีภูมิสำเนาใน อ.ทุ่งหว้า ทำให้ตลอดวันตามตลาดนัดและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลับเงียบเหงา นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอทุ่งหว้า นำชุด ชรบ.อส. และ อสม.ตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ม.๑ และ ม.๘ ต.เขื่อนลลัน เพื่อคัดกรองบุคคลเข้า-ออก เพื่อสร้างความมั่นใจในชุมชน

★ สาวกลับจากเกาหลีติดตึก ASQ

ส่วนในกทม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่าย พ.ศ.ท.ภาสกร มณีรัตน์ สว. (สอบสวน) สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุมีผู้ตกที่สูงเสียชีวิต เหตุเกิดที่โรงแรมเดอะภิทรา ในซอยพระรามเก้า ๘ ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อม พ.ศ.อ.วิชัยณรงค์ ผก.สน.หัวหมาก และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง พบที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมที่ใช้สำหรับเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ มีความสูง 8 ชั้น ที่บริเวณกันสาดระดับชั้นที่ 2 พบศพนางสุรารักษ์อนุภักดิ์เจริญศรี อายุ ๕๑ ปี มีบาดแผลศีรษะแตก แขนขาหักผิวดูเป็นผู้ตายตกลงมาจากกระเบื้องท้องพักเลขที่ 2717 ชั้น 7 จากการสอบสวน นางสุรารักษ์เดินทางมาจากเกาหลีใต้ เมื่อเวลา 23.10 น. ของวันที่ 24 ธ.ค. เช็กอินเข้าห้องพักโรงแรมดังกล่าวในเวลา 01.52 น. และจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งแรก ไม่พบเชื้อ ด้าน พ.ศ.อ.วิชัยกล่าวว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบห้องพักพบแผ่นกระดานเขียนข้อความสั้นๆ สรุปได้ว่าผู้ตายมีความเครียดกับปัญหาชีวิตหลายเรื่อง แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเรื่องอะไร เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ห้องดังกล่าวผู้ตายพักอยู่คนเดียว ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างติดต่อญาติมาสอบสวนหาข้อมูลเพื่อสรุปสาเหตุการตายต่อไป

★ โลกติดไวรัสโควิดพุ่ง 81 ล้านคน

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ ยอดติดเชื้อรวมทั่วโลกพุ่งเป็น 81 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.76 ล้านคน ขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงครองอันดับ 1 ของโลก ยอดติดเชื้อรวมกว่า 19.4 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 340,000 คน ส่วนอังกฤษที่กำลังเผชิญไวรัสกลายพันธุ์ที่ติดต่อดีง่ายและเร็วกว่าเดิม มียอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 2.25 ล้านคน เสียชีวิตรวม 70,405 คน



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 15)

ยันมีคนป่วย ☆ ต่อจากหน้า 11

★ แนะนำกฤษฎีใช้มาตรการเที่ยว 4 ที่ลิม

ขณะที่คณะที่ปรึกษารัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ กำลัง

การแพทย์ “เซจ” ของอังกฤษ เรียกร้องให้รัฐบาล

อังกฤษประกาศใช้มาตรการเที่ยว 4 หรือ

เที่ยว 4 ระบุว่าระดับสูงสุดทั่วประเทศ หมายถึงการสั่งปิด

ร้านค้า-สถานบันเทิงที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ไปจนถึง

การเพิ่มความเข้มงวดเรื่องห้ามเดินทาง ไม่ใช่แค่

ขอความร่วมมืองดเดินทาง นอกจากนี้ สหภาพครู

อาจารย์ในอังกฤษ ยังเรียกร้องให้ทางการประกาศ

งดการเรียนการสอน เนื่องจากมีหลักฐานบ่งชี้ว่า

ไวรัสกลายพันธุ์ติดต่อกันในเด็กและวัยรุ่นได้ง่าย ต่าง

กับโควิดตัวเก่าที่แพร่ระบาดในผู้ใหญ่ได้ดีกว่า ทั้งนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ไวรัสกลายพันธุ์

ในอังกฤษยังคงคลาไคลไปยังประเทศอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

อาทิ สเปน สวีเดน และแคนาดา เนเธอร์แลนด์

เดนมาร์ก เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย

สิงคโปร์ เช่นเดียวกับญี่ปุ่น ที่พบสายพันธุ์จากอังกฤษ

จนทำให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการห้ามคนต่างชาติ

เข้าประเทศ แต่ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการตรวจพบในผู้ที่

เดินทางมาจากอังกฤษยังไม่มีการตรวจพบการระบาด

ของเชื้อกลายพันธุ์จากอังกฤษในประเทศดังกล่าว

แต่อย่างใด

★ หลายชาติเริ่มฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ รัฐบาลฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี

นอร์เวย์ โปรตุเกส และสเปน เริ่มกระบวนการ

ฉีดวัคซีนแก่บุคลากรการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.

ZE เป็นต้นไป ขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสอยู่ระหว่างพิจารณา

ZE ล็อกดาวน์ประเทศเป็นครั้งที่ 2 หากสถานการณ์ระบาด

ไม่ดีขึ้น โดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสถานการณ์

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมาว่าจะทำให้มี

-19 ผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นมาน้อยเพียงใด อนึ่ง

สเปน ฝรั่งเศสมียอดติดเชื้อรวมกว่า 2.65 ล้านคน เสียชีวิต

หรับ รวม 62,573 คน

★ สาวระยองมาเชียงใหม่ติดเชื้อ 1

ต่อมาช่วงค่ำวันที่ 27 ธ.ค. จังหวัดเชียงใหม่

และราชบุรี แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีกแห่งละ

1 คน โดยนายแพทย์ กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงพบผู้ป่วยยืนยัน

ติดเชื้อ 1 คน เป็นหญิงอายุ 46 ปี ชาวจังหวัดระยอง

มีประวัติเสี่ยงสัมผัสกับเพื่อนที่ติดเชื้อโควิด-19

ในสถานที่ออกกำลังกายแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองระยอง

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. หญิงรายนี้เดินทางมา

จ.เชียงใหม่ พร้อมครอบครัว รวม 5 คน โดยเดินทาง

จากท่าอากาศยานอุตะเถา-ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 101 เวลา

09.30-11.00 น. ที่นั่งในแถวที่ 22 และหลังทราบ

เพื่อนที่ จ.ระยองติดเชื้อโควิด ก็เริ่มมีอาการระคาย

คอ แต่การรับกลิ่นปกติจึงไปขอตรวจที่โรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึ่ง ในเย็นวันเดียวกัน ขณะนี้รักษาตัว

อยู่ที่ รพ.นครพิงค์ จากการสอบสวนโรค เคสนี้มี

ผู้สัมผัสทั้งหมด 127 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 80

คน เป็นคนในครอบครัว 4 คน ตรวจเชื้อแล้วมีผล

เป็นลบ 8 คน เหลือที่เสี่ยงจะประสานเข้าตรวจต่อไป

ส่วนกลุ่มอื่นๆคือ ผู้สัมผัสในยานพาหนะคือผู้โดยสาร

ในเที่ยวบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 101 ในวันที่

และเวลาดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยผู้โดยสารใน

2 แถวหน้า และ 2 แถวหลัง และลูกเรือ จำนวน

25 คน นัดมาตรวจหาเชื้อในวันที่ 30 ธ.ค. พร้อม

กับมารดาแม่ของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่ำจำนวน

97 คน ซึ่งเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วย

ระหว่างนี้ให้ทุกคนสังเกตอาการ หากเริ่มผิดปกติ

สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

หรือนัดหมายเพื่อรับการตรวจกับ สสจ.เชียงใหม่

ได้ที่หมายเลข 08-4805-2121 และ 08-4805-3131

★ ราชบุรีพบผู้ป่วยเพิ่ม

ส่วนที่ จ.ราชบุรี นายวิชาห์ พูลศิริรัตน์ รอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19

เพิ่ม 1 คน เป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้บรรยายที่ 4 เป็น

ชาว ต.โพหัก อ.บางแพ ทำให้ขณะนี้จังหวัดราชบุรี

มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 9 คน ส่วนการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง

ที่สัมผัสกับผู้ป่วย ทั้งหมด 184 คน ผลเป็นลบ 126 คน

กำลังรอผล 58 คน นอกจากนี้ยังได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

เชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าว เก็บตัวอย่างไป 381 คน

ทั้งหมดไม่พบเชื้อ



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

สรุป หน้า 1

ระลอกใหม่” มีจุดเริ่มต้นจาก “ตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร” กระจายเชื้อขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว ที่เกิดจากการเดินทางเข้ามาซื้อขายสินค้า “อาหารทะเลและกุ้ง” ก่อนนำเชื้อแพร่ออกไปจังหวัดอื่นไม่ต่ำกว่า 25 จังหวัด

กลายเป็นความกังวลต่ออีกว่า “ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ” ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารทะเลและกุ้งสดมีโอกาส “ไอ จาม ละอองฝอยเชื้อ” มาปนเปื้อนในอาหารทะเล และต้องผ่านการแช่แข็งให้คงคุณภาพ ยิ่งทำให้ “เชื้อโควิด-19” คงการมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานไปถึง “มือผู้บริโภค” ได้อีกด้วยซ้ำ

โดยเฉพาะสิ่งสำคัญ “จ.สมุทรสาคร” ยังถูกจัดให้เป็น “จุดศูนย์กลางอาหารทะเล” แหล่งอาหารทะเลสำคัญของประเทศไทยที่มีผลผลิตด้านอาหารทะเลหลากหลาย ถูกส่งออกไปทั่วประเทศและต่างประเทศด้วย

เมื่อมี “การระบาดโควิด-19” เช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อ “ตลาดอาหารทะเลสด” พื้นที่เช่น ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลาดหลายแห่งต้องเจอสภาพขบเซา เรียบเหงาม “แม่ค้าต่าง โอดครวญ” เพราะ “ลูกค้า” ไม่กล้าซื้อไปรับประทาน จนในบางแผงอาหารทะเลได้ติดป้าย “สินค้าไม่ได้มาจากสมุทรสาคร” เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

เท่าที่ได้สอบถาม “แม่ค้าพ่อค้า” ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกค้าหายไปอย่างเห็นได้ชัด เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยเกรงว่าจะมีการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ติดมาด้วย ทำให้ต้องลดสินค้านำมาขายน้อยลง ส่วน “ลูกค้า” ก็ยอมรับว่า รู้สึกกลัวอาหารทะเลและกุ้งสดที่มาจาก จ.สมุทรสาคร จึงเลือกซื้ออาหารประเภทอื่นแทน

หน้าข่าว... “กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาว” ก็ออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งทุกชนิดจากราชอาณาจักรไทย เพราะจังหวัดระลอกใหม่เป็นเขตพื้นที่การขยายอาหารทะเล เกรงว่าอาหารทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมาถึง สปป.ลาว ด้วย

เหตุนี้ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ จ.สมุทรสาคร เสียหายราว 1.6 หมื่นล้านบาท จากการ “ล็อกดาวน์สมุทรสาคร” ในระหว่าง 19 ธ.ค.2563-3 ม.ค.2564 ทั้งภาคธุรกิจสินค้าบริการ ธุรกิจชุมชน การเกษตร โดยเฉพาะ “ธุรกิจประมง” ที่กำลังถูก “กีดกันสินค้า” เพราะเกรงมีเชื้อปนเปื้อนไปในอาหารทะเลสดด้วย

เรื่องเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนอาหารทะเลนี้ ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หน.ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ข้อมูลว่า ตอนนี้ข้อมูลแพร่ระบาดโควิด-19 ชัดเจนมากขึ้น เริ่มจากผู้ป่วยติดเชื้อ ไอ จาม พุด และละอองเชื้อตกลงวัตถุหรือพื้นผิวอื่น

เมื่อคนจับพื้นผิวนี้แล้วมาจับตา จมูก หรือปาก ก็รับเชื้อโรคเข้าสู่ระบบหายใจ กลายเป็นติดเชื้อจากคนหนึ่งแพร่กระจายไปสู่อีกคนต่อไปได้ ดังนั้น “การปนเปื้อนอาหารทะเล” ก็เกิดขึ้นได้จาก “ผู้ป่วยโควิด-19” อาจมีอาการไอจาม หรือสัมผัส “ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล” ทำให้เชื้อไวรัสติดอยู่ที่ได้

โดยเฉพาะสินค้าอาหารแช่แข็ง หรือสินค้าประเภทของสด มักถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิความชื้นยิ่งทำให้ “โควิด-19” มีชีวิตอยู่ได้นานที่เป็นปัจจัยเคลื่อนย้ายเชื้อไประบาดพื้นที่อื่นตามมา

เช่นเดียวกับ “นิวซีแลนด์” ภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ มีการคัดกรองคนเข้าออกกันเข้มงวด แต่มีคนทำงานท่าเรือนำเข้าอาหารทะเล ติดเชื่อนำมาสู่

ระบาดระลอกใหม่ สาเหตุจากเชื้อปนเปื้อนมากับอาหารแช่แข็งนี้
จริงๆแล้ว... “อาหารสดปนเปื้อนเชื้อโควิด-19” ย่อมสามารถแพร่เชื้อต่อบุคคลอื่นได้ตลอดอยู่เสมอ ด้วยการหยิบจับโยกย้ายสินค้าต่อกัน แต่ถ้าชำระล้างน้ำทำความสะอาดในปริมาณน้ำพอสมควร และปรุงให้สุกผ่านความร้อนก็ทำลายไวรัสป้องกันเชื้อได้ ในส่วน “อุณหภูมิฆ่าเชื้อ” ขอให้เนื้อติดเล็กน้อยก็ทำให้เชื้อตายได้แล้ว

ถ้าไม่มั่นใจก็ต้มน้ำให้เดือดอุณหภูมิสูงเท่านั้น แต่ในชั้นคอนทักอาหาร

ฉะนั้น “การระบาดเป็นวงกว้างได้” ต้องมี

การกระจายเชื้อให้ติดได้ง่ายๆ และลักษณะของอาการมักจะเจ็บป่วยน้อยๆด้วยเหตุนี้ “โควิด-19 ไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่คิดแล้ว” แต่สิ่งที่กังวลกัน “เชื้อไวรัสติดต่อดีง่าย” อีกทั้งยัง “ผู้ติดเชื้อกลับไม่มีอาการ” จนแยกแยะไม่ได้ว่า “บุคคลใดคือ พาหะนำโรค” มากกว่าเท่านั้นเอง



โควิดสมุทรสาครไม่น่ากลัว สายพันธุ์ติดง่ายหายเองได้

ที่หยิบจับของทะเล ต้องหลีกเลี่ยงเอามือสัมผัสใบหน้า ขี้ตา และจมูกจนกว่าจะล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชื้อโรคเข้าร่างกาย และในช่วงนี้หลีกเลี่ยงการกินอาหารทะเลแบบดิบๆ เพราะมีความเสี่ยงการติดเชื้อปนเปื้อนมาจากอาหารทะเลสดได้

แม้แต่ “ผักสด” ต้องใช้น้ำยาล้างผักเฉพาะ ทำความสะอาดก่อนรับประทานแบบสดๆด้วย หากไม่มีก็ใช้วิธีชำระล้างน้ำสะอาด เพื่อให้เชื้อโรคปนอยู่กับผักหลุดไปกับน้ำ แต่ไม่ควรนำผักสดลงแช่น้ำ เพราะ “เชื้อไวรัส” จะยังคงวนเวียนอยู่ในนั้นอยู่และจะมีโอกาสกลับเกาะติดผักสดได้เช่นเดิม

พูดตามหลัก “ทำความสะอาดอาหาร” ก็มีลักษณะคล้ายกันทั่วไปเช่นซื้อสินค้าอาหารสดก็ต้องล้างน้ำทำความสะอาดอยู่เสมอ มีเช่นนั้นถ้ารับประทานเข้าไปอาจเกิดการท้องเสียได้ เช่นเดียวกับ “อาหารทะเลสด หรือกุ้งสดปนเปื้อนเชื้อโรค” หากไม่ล้างทำความสะอาดก็ย่อมมีโอกาสรับเชื้อโควิด-19



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

ประการต่อมา...“แรงงานเมียนมาคิดเชื้อแสดงอาการน้อย” เรื่องนี้มีข้อมูลชัดเจนหลายเดือนแล้ว “ผู้ติดเชื้อโควิด-19” มักไม่แสดงอาการระยะมาก ลักษณะนี้ “ไม่ใช่กลายเป็นพันธุ์” จนทำให้เชื้อหลบซ่อนในร่างกาย แต่เพราะการระบาดช่วงแรกๆ “หนอไทย” มักเจอเฉพาะ “ผู้ป่วยติดเชื้อหนัก” ที่เข้ามารักษาตัว 2,000-3,000 รายเท่านั้น

แต่ความจริงแล้ว...“มีผู้ป่วยติดเชื้อไม่แสดงอาการ” แฝงในประเทศเป็นหลักหมื่นรายด้วยซ้ำ เพราะคราวนั้นมักตรวจเฉพาะผู้มีอาการชัดเจนหรือกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยมีอาการทั้งสิ้น เมื่อ “แพทย์ทั่วโลก” ทราบว่า “ผู้ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการ” ต่างตรวจคัดกรองประชาชนทั่วไป ทำให้พบผู้ติดเชื้อเยอะตามมาเรื่อยๆ

เช่นเดียวกับ “เอสแรงงานเมียนมา” ผู้ติดเชื้อแสดงอาการน้อยมาก กลายเป็น “ขอลูกเขาน้ำแข็ง” ส่วนใหญ่มักมีอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ก่อนข้างน้อยด้วย ยกเว้นผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว อาจมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงก็ได้ ส่วน “ผู้ติดเชื้อแสดงอาการ” มักเป็นผู้ป่วยหนักที่ถูกส่งมารักษา รพ.ศิริราช 2 ราย

ประเด็น...“ผลตรวจพันธุกรรม โควิดสมุทรสาคร สายพันธุ์ GH” ตรงสายพันธุ์เมียนมา ต้นกำเนิดอินเดียแพร่ระบาดระยะไกลและคนไทยลัดลอบ จ.ตาก ในผลตรวจนี้มีจุดประสงค์เพื่อการปกป้องติดตามต้นทางและเส้นทาง การระบาดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่ได้แสดงถึงว่า “ตัวสายพันธุ์” มีความพิเศษในการแพร่เชื้อเร็ว หรืออาการหนักรุนแรง

ตรงกันข้าม “เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดหนัก” ตามข้อมูลล้วนแต่เป็นสายพันธุ์ทำให้มีอาการเจ็บป่วยน้อย ส่วน “สายพันธุ์” ทำให้มีอาการป่วยหนักรุนแรงแล้วมักมีการแพร่ระบาดค่อนข้างยาก อย่างลิ้มว่า “ไวรัสชนิดใด” ทำผู้ติดเชื้อตายก็ยอมทำให้เชื่อนั้นตายด้วย ดังนั้นไวรัสจะอยู่รอดได้ต้องระบาดแบบให้ผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยน้อยๆ

สังเกตปัจจุบันนี้มีข้อมูล “ผู้ติดเชื้อโควิด-19” มีอัตราเสียชีวิตต่ำกว่า 1% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด หากเป็น “ผู้สูงอายุ” อัตราเสียชีวิต 2% ถ้าเป็นผู้ติดเชื้ออายุน้อย ยังมีโอกาสเสียชีวิต 1 ใน 1,000 คนด้วยซ้ำ

ฉะนั้น “การระบาดเป็นวงกว้างได้” ต้องมีการกระจายเชื้อให้คิดได้ง่ายๆ และลักษณะของอาการมักจะเจ็บป่วยน้อยๆ ด้วยเหตุนี้ “โควิด-19 ไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่คิดแล้ว” แต่สิ่งที่กังวลกัน “เชื้อไวรัสติดต่อดีง่าย” อีกทั้ง “ผู้ติดเชื้อกลับไม่มีอาการ” จนแยกแยะไม่ได้ว่า “บุคคลใด คือ พาหะนำโรค” มากกว่าเท่านั้นเอง

ก่อนนี้ก็เคยมีรายงาน “คนไทยติดเชื้อโควิด-19” ไม่มีอาการป่วยใดๆ และมีติดตามข่าวว่า จุดบริเวณนั้นมีการระบาดขึ้น ซึ่งเป็นจุดที่ตัวเองก็เคยเข้าไป ทำให้เกิดความไม่มั่นใจต้องเข้าไปตรวจวินิจฉัย และพบว่า “ตัวเองติดเชื้อ” แต่ถ้าปล่อยผ่านไปอาการติดเชื้อนี้อาจจะหายไปได้เองก็ได้ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

สถานการณ์ “ระบาดระลอกใหม่” ที่มีจุดเริ่มต้น ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตอนนี้มีมาตรการลักษณะ “วัชพืชล้อมคอก” เพราะก่อนหน้านี้มี “แรงงานต่างด้าวบางส่วน” เดินทางออกนอกพื้นที่แล้วก็มีในส่วนโอกาสระบาดไกลเป็นวงกว้างเพียงใด อาจต้องรอสังเกตการณ์ระยะหนึ่งว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มหรือลดลง

สุดท้ายขอฝาก...“เรื่องการรับประทานอาหารอะไรก็แล้วแต่” ไม่ว่าจะผักสด ผลไม้สด ต้องล้างทำความสะอาด ส่วนอาหารทะเลสด เนื้อสด ต้องปรุงให้สุกๆทุกครั้ง แม้มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ก็ยอมตายแน่นอน

ย้ำคำว่า...“เชื้อไวรัสโควิด-19” มีการระบาดเป็นวงกว้างไปไกลเพียงใดก็ตาม ถ้า “คนไทย” มีวินัยยึดปฏิบัติป้องกันแบบต่างๆ หนั้นล้างมือ เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยตลอด เชื่อว่า “เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่นี้” ไปด้วยกันได้อีกครั้ง.



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**ชุดตรวจโควิด
ป้องกันช.แจ้ง
เข้าใหม่ 20 ทีมของโลก
ซึ่งเงินรางวัล 15 ล้านบาท**

ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนักวิจัย ★ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 15)

ชุดตรวจโควิด ☆ ต่อจากหน้า 1
จาก สวทช. ได้รับคัดเลือก เป็น 1 ใน 20 ทีมสุดท้าย
จากทั้งหมด 702 ทีมทั่วโลก เพื่อชิงชนะเลิศแข่งขัน
ในโครงการ "XPRIZE Rapid COVID Testing"
ของมูลนิธิ X-PRIZE ซึ่งมีเงินรางวัลกว่า 15 ล้านบาท
เป็นชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีความแม่นยำถึง 97
เปอร์เซ็นต์ แสดงผลได้ภายใน 75 นาที อ่านผลได้
ด้วยตาเปล่า ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยไทยโชว์ผลงานในการประกวดระดับ
นานาชาติ โดย นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ว่า ขณะนี้มีข่าวดีและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคือ สวทช. ได้ส่งชุดตรวจ
หาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรค
โควิด-19 ใช้เทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอน
เดียว (colorimetric LAMP-XO) ผลงานของ
นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในชื่อ "ทีม
19-Xolution" เข้าแข่งขันในโครงการ "XPRIZE
Rapid COVID Testing" ของมูลนิธิ X-PRIZE
ที่ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเวทีระดับโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ชุดตรวจ
ที่ใช้ได้ง่าย ราคาถูก ในการตรวจหาโรคโควิด-19
สำหรับประชากรโลก มีเงินรางวัลสูงถึง 5 แสน
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 15 ล้านบาท สำหรับ

มีราคาเพียง 10,000 บาท ถูกกว่า RT-PCR ถึง
100 เท่า ต้นทุนน้ำยาที่ใช้ถูกกว่าน้ำยาที่ใช้กับ RT-
PCR ถึง 8 เท่า เมื่อคำนวณต้นทุนราคาแล้ว ชุดตรวจ
โรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอน
เดียวที่ทีมนักวิจัยไทยพัฒนาขึ้นนี้มีราคาถูกกว่า
ชุดตรวจแลมป์นำเข้า 1.5 เท่า เหมาะสำหรับการตรวจ
เชิงรุก และมีความจำเพาะ คือ ตรวจได้เฉพาะไวรัส
โควิด-19 เท่านั้น ซึ่งเมื่อนำไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชาร์ส
หรือเมอร์สมาตรวจก็จะไม่แสดงผล" นายณรงค์กล่าว

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

► คัดกรอง : เจ้าหน้าที่แพทย์
ทหารเรือจัดชุด Case Active
Finding เข้าตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส
โควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ให้
กับกลุ่มแรงงานเรือประมงพาณิชย์
ที่จอดทะเบียนใน จ.สมุทรสาคร
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ที่
บริเวณลานขนถ่ายสัตว์น้ำ องค์การ
สะพานปลา จ.สมุทรสาคร



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



▲ **ปลอดภัย** : นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข โชว์วิธีการปรุงอาหารวัตถุดิบสดใหม่จากทะเล และกินกุ้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าอาหารทะเลที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สามารถกินได้ด้วยวิธีปรุงสุกและปลอดภัย 100% ที่ท่าเรือรับลมมหาชัย จ.สมุทรสาคร

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**ผวาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาค
ญี่ปุ่นปิดประเทศ
ห้ามชาวต่างชาติเข้าถึง31ม.ค.
'อียู'27ปท.เริ่มแจกจ่ายวัคซีน
เยอรมนีฉีดให้หญิงอายุ10ปี**

ทั่วโลกกระทบไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ แพร่เชื้อเร็วกว่าเดิม 70% พบผู้ป่วยแล้ว 7 ประเทศ หลังจากเกิดที่อังกฤษ เป็นชาติแรก ด้านญี่ปุ่นสั่งห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศถึงมกราคม 2564 ส่วน "เยอรมนี" เริ่มฉีดวัคซีนให้หญิงชราวัย 101 ปี รายแรก ขณะที่อียู 27 ประเทศเริ่มแจกจ่าย-ฉีดวัคซีนพร้อมกันแล้ว

▶▶▶ ต่อ : ญี่ปุ่น -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ประเทศสเปน สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน แคนาดา ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่เชื้อเร็วกว่าไวรัสสายพันธุ์เดิม 70% หลังจากประเทศอังกฤษ ตรวจพบเป็นประเทศแรก

ทั้งนี้ ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่เชื้อเร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 70% ทางประเทศอังกฤษเพิ่งตรวจพบ และทำท่าว่าจะระบาดลามเป็นปัญหาใหญ่ไปทั่วโลก เมื่อทางการสเปนแถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ในประเทศแล้ว 4 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากอังกฤษ และยังรอผลตรวจสอบยืนยันอีก 3 ราย โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ 3 ราย สวีเดน 1 ราย แคนาดา 2 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย และญี่ปุ่น 5 รายโดยพบเพิ่มเติมอีก 2 รายแล้ว ทำให้ญี่ปุ่นต้องใช้มาตรการเข้มงวดการเดินทาง โดยห้ามชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตอยู่อาศัยเข้าประเทศ มีผลวันที่ 28 ธันวาคมนี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเมื่อคืนวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่านับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมนี้ ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 เป็นอย่างน้อย ชาวต่างชาติจะไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรญี่ปุ่นได้ ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ชนิดกลายพันธุ์ ขณะที่พลเมืองญี่ปุ่นและชาวต่างชาติซึ่งมีใบอนุญาตพำนักถาวร หากประสงค์เดินทางกลับเข้าประเทศ ต้องแสดงใบตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ที่ผลเป็นลบเป็นเวลาอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

นอกจากนี้เมื่อเดินทางมาถึงแล้ว ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลญี่ปุ่นเกิดขึ้นภายหลังกระทรวงสาธารณสุขยืนยันการพบชาวญี่ปุ่นอย่างน้อย 5 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ชนิดกลายพันธุ์จากสหราชอาณาจักร ซึ่งหนึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้ที่เดินทางกลับมาจากสหราชอาณาจักรหรือแอฟริกาใต้ แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เดินทางกลับมาจากสหราชอาณาจักร

ที่ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

ทางกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมนี รายงานการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่ง เร็วกว่ากำหนดการเดิม 1 วัน เนื่องจากสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ทั้ง 27 ประเทศ จะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม โดยเยอรมันใช้วัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนี ตามที่องค์การยาสหภาพยุโรป (อีเอ็มเอ) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และขึ้นทะเบียนทางการค้าให้กับวัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ภายได้เงื่อนไขที่รวมถึงการให้บุคลากรการแพทย์และผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก

ด้านสื่อท้องถิ่นรายงาน ว่า นางเอดิธ ควอชชัลตา หญิงวัย 101 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ภายในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเมืองฮัลเบอร์ชตัดต์ รัฐซัคเซิน-อันฮัลต์ ทางตะวันออกของเยอรมนี เป็นบุคคลแรกในประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสดังกล่าวของบริษัท ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค

นายเฮนส์ช พาทัน รมว. สาธารณสุขของเยอรมนี กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์แจกจ่ายวัคซีนมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงการแปรสภาพสนามบินเก่าและศูนย์จัดแสดงสินค้า ให้เป็นสถานที่แจกจ่ายวัคซีนแก่ประชาชน โดยตั้งเป้าการแจกจ่ายวัคซีน 1.3 ล้านโดส แก่บุคลากรการแพทย์ ภายในสิ้นปีนี้ และอีก 700,000 โดสต่อสัปดาห์ นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไป เมื่อบุคลากรการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงทุกรายได้รับวัคซีนแล้ว ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอีกว่า วัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคล็อตแรกได้ส่งถึงหลายประเทศในสหภาพยุโรป (อียู) ตั้งแต่วันที่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

จะเริ่มฉีดพร้อมกันในวันที่ 27 ธันวาคม หลังจากคณะกรรมการกำกับดูแลอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่มี 3 ประเทศเริ่มฉีดก่อนแล้ว ได้แก่ เยอรมนี อังกฤษ แคนาดา สิงคโปร์ จีน รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์เบีย และ ซาอุดีอาระเบีย

ขณะที่ ประเทศอิตาลีซึ่งมีผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 สะสมกว่า 2 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 70,000 ราย ได้มีการขอให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน แต่ผลสำรวจพบว่า มีเพียงร้อยละ 57 ที่จะฉีดวัคซีน ส่วนออสเตรเลีย มีผู้ป่วยสะสมกว่า 350,000 ราย เสียชีวิตกว่า 5,800 ราย เริ่มล็อกดาวน์ประเทศ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ฝรั่งเศส ซึ่งมีผู้ป่วยสะสมกว่า 2.5 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 62,000 ราย ได้มีการแจ้งเตือนว่าอาจจะต้องล็อกดาวน์ ครั้งที่ 3 หากไม่สามารถทำให้การติดเชื้อใหม่ลดลงได้

ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีรายงานว่า เทศบาลกรุงปักกิ่งเผยแพร่ประกาศเรื่องการขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเน้นว่าข้าราชการควรเป็นตัวอย่างที่ดี

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่จะยกระดับการตรวจคัดกรองเที่ยวบินพาณิชย์จากต่างประเทศทุกเส้นทาง นอกเหนือจากการปิดพรมแดนต่อเที่ยวบินจากสหราชอาณาจักร โดยมาตรการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงสัมภาระของผู้โดยสารด้วย ทั้งนี้ เมืองหลวงของจีนเผชิญกับการแพร่ระบาดของล่อล่าสุดระหว่าเดือน มิถุนายน-กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเฉพาะช่วงเวลานั้น มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมกันมากกว่า 300 ราย

อนึ่ง หน่วยงานด้านสาธารณสุขของจีนมีแผนให้บุคลากรการแพทย์และประชาชนในกลุ่มเสี่ยงรวมมากกว่า 50 ล้านราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ก่อนจะเริ่มหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ศกหน้า โดยปัจจุบันจีนมีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 86,955 ราย เพิ่มขึ้น 22 ราย รักษาหายแล้ว 81,987 ราย และเสียชีวิตแล้ว 4,634 ราย

วันเดียวกัน เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยสโอฟอินเดียรายงานว่าอินเดียมีผู้ป่วยใหม่ 18,475 ราย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งน้อยที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 30

มิถุนายนที่มีผู้ป่วยใหม่ 18,333 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 10,188,263 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 280 ราย ต่ำกว่า 300 ราย เป็นวันที่สองติดต่อกัน ทำให้ขณะนี้ผู้เสียชีวิตรวม 147,659 ราย

ด้านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์อินดูสถานไทยสรายงานโดยอ้างกระทรวงสาธารณสุขว่าอัตราผู้ป่วยหายแล้วที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับอัตราผู้ป่วยใหม่ที่ลดลง ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยในขณะนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผู้ป่วยหายแล้วสะสมของอินเดียอยู่ที่ร้อยละ 95.78 ถือว่าสูงที่สุดในโลก

ส่วนคณะทำงานเฉพาะกิจแห่งชาติของอินเดียแถลงว่าจะตรวจผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 5 ของผู้ที่ยังป่วยอยู่ทั่วประเทศ เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมหาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบในสหราชอาณาจักร โดยทางคณะทำงานได้หารือเรื่องยุทธศาสตร์การตรวจ การรักษา และการเฝ้าระวังไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วได้ข้อสรุปว่าขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการที่ดำเนินการอยู่

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**กาฬสินธุ์ขายกึ่งหน้าบ้าน
ลูกค้าตรึม-โควิดไม่กระทบ**
ผู้เลี้ยงกึ่งก้ามกรามกาฬสินธุ์ เปิดบ่อขายกึ่งก้ามกราม
หน้าบ้าน ราคา กก.ละ 180-300 บาท รับเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ยันเหตุไวรัสระบาดสมุทรสาคร ไม่
กระทบกึ่งกาฬสินธุ์ ▶▶▶ ต่อ : กาฬสินธุ์ - หน้า 2

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

กาฬสินธุ์

ด้าน นางวาสนา กำลั้งชัย อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 195 หมู่ 4 แม่ค้าคนกลางขายกุ้ง กล่าวว่า ก่อนมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตนและญาติ ซึ่งเป็นทั้งผู้เลี้ยงกุ้งและพ่อค้าคนกลาง จะนำกุ้งไปส่งให้กับลูกค้าตามต่างจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ตามตลาดสด ร้านอาหาร แต่จากการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว จึงได้เปิดหน้าบ้านขายกุ้งก้ามกราม ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้ โดยช่วงแรกราคาค่อนข้างต่ำมาก จากปากบ่อหากเป็นกุ้งรวมราคากก.ละ 250 บาท ลดลงเป็น กก.ละ 180 บาท ขณะที่หากนำมาคัดไซส์ขายก็จะได้ราคาที่สูงขึ้น เริ่มตั้งแต่ กก.ละ 280-300 บาท ซึ่งคิดว่าจะขึ้นราคานี้ต่อไป เพราะลูกค้าประสบปัญหาเศรษฐกิจและเดินทางมาซื้อถึงที่ ยืนยันว่า กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์

ทำการเลี้ยงในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับน้ำจากชลประทานเขื่อนลำปาว ไม่ได้นำมาจากแหล่งอื่นหรือตลาดในเขตจังหวัดภาคกลางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด โดยเฉพาะที่สำคัญไม่ได้นำไปส่งที่ตลาดกุ้งในเขต จ.สมุทรสาคร ผู้บริโภคจึงมั่นใจในคุณภาพของกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ ในความสด สะอาด ปลอดภัย จำหน่ายในราคาเป็นธรรม โดยได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากกรมประมงด้วย

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การเกิดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในหลายพื้นที่ คาดว่าจะกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งผลให้ตลาดกุ้งก้ามกรามเปลี่ยนไป ที่อาจจะไม่สามารถนำส่งลูกค้าในบางจังหวัดได้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจึงปรับตัวเปิดหน้าบ้านเป็นตลาดจำหน่ายกุ้งดังกล่าวให้พ่อค้าลูกค้ามาเลือกซื้อได้ตามสะดวก โดยมีการประกาศขายทางโซเชียลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น ถือเป็นตลาดตลาดกุ้งในยุคนิว นอร์มอล

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

**โควิด‘สมุทรสาคร’ลาม38จว.
ระยองพุ่ง85คน
วันเดียวติด49โยงบ่อนพนัน
จ่อใช้ยาแรงจี้คนเสี่ยงตรวจไวรัส
เร่งตั้งรพ.สนามรองรับคนป่วยเพิ่ม
ลพบุรี-สุโขทัยสุดต้านเจอรายแรก
ศบค.สั่งจังหวัดสีเขียวระวังสูงสุด**

โฆษก ศบค.แถลงพบผู้ติดเชื้อใหม่ 121 ราย กระจาย 38 จังหวัดแล้ว โดยติดเชื้อในประเทศ มากถึง 94 คน ยอมรับหนักกว่ารอบแรก แต่ศธ.พร้อมมากกว่า สั่งจว.สีเขียวเฝ้าระวังขั้น สูงสุด จ.ระยอง มาแรงติดเชื่อเพิ่มวันเดียว 49 ดันยอดสะสมพุ่ง 85 คน โยงบ่อนพนัน รมช.ศธ.-ผู้ว่าฯลั่นต้องใช้ยาแรง เตรียมเปิด รพ.สนามรองรับผู้ป่วยที่แนวโน้มเพิ่มแน่ ด้านผู้การฯระยองลั่นไม่มีบ่อนพนัน แต่ ลักลอบเล่น เชื้อโควิดแพร่ยังไม่สิ้นฤทธิ์ลาม “ลพบุรี-สุโขทัย” ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

เจอบุคคลติดเชื้อรายแรกของจังหวัดนครนายก เพิ่มอีก 1 นครปฐมสะสมทะลุ 37 คน “อนุทิน” ลุยสมุทรสาคร ตรวจแผนรับมือ-รพ.สนาม กินกุ้งไขว้เรียกความเชื่อมั่นอาหารทะเลปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 121 ราย

ป่วยใหม่ 121 กระจาย 38 จว. คิดในปท. 94

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 121 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 94 ราย ก้นหาผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวเชิงรุก 18 ราย เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ผ่านสถานกักตัวของรัฐ ซึ่งเป็นชาวเมียนมา และผลักดันกลับประเทศไปแล้ว 1 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ อยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ 8 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 6,141 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 1,902 ราย หายป่วยสะสม 4,161

ผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับจ.สมุทรสาคร กระจายอยู่ใน 38 จังหวัด

ศบค. ย้ำคนไทยเคร่งมาตรการป้องกัน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (อีไอซี) หรือเรื่องการรายงานสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ทันสถานการณ์และรวดเร็วขึ้น เพื่อให้ได้ยืนยันตัวเลขที่ชัดเจน นอกจากนี้ที่ประชุม ศบค. ชุดเล็กที่มี พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธานขอความร่วมมือทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยให้เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ ได้แก่ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ตรวจอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโรค (เฉพาะกรณี) และฉีดล้างแอลกอฮอล์ไทยชนะ ขณะนี้มีจำนวนผู้เชื้อมากขึ้น โดยเฉพาะใน 38 จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ จากวันก่อนประมาณ 3 แสนเพิ่มเป็น 7 แสน ขอให้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมโรคคือ ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน เราจะได้ไม่ต้องใช้มาตรการแรงกว่านี้

มท. สั่งจับตาเข้มกิจกรรมสุ่มเสี่ยง

นอกจากนี้ ศบค. กระทรวงมหาดไทย (สมท.) เน้นย้ำหน่วยงานให้ตรวจกำกับดูแลกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ระบาด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณา และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ติดเชื้อในประเทศจำนวนหนึ่ง แม้อยู่ในขีดความสามารถแพทย์และระบบสาธารณสุขที่ควบคุมได้ แต่คาดว่าผู้ติดเชื้อจะกระจายตามพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากมีการสัญจรไป-มา ระหว่างพื้นที่ จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ส่วนกรณีบุคคลใดทราบว่ามีการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักตัวเอง หลีกเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น 14 วัน

จกธุรกิจสีเทาสาเหตุระบาดหนักเฟส 2

นพ.ทวีศิลป์ ยังกล่าวถึงกรณีลักลอบเล่นการพนันที่ จ.ระยอง สาเหตุที่มีการสอบสวนโรคล่าช้า เพราะเป็นเรื่องสีเทา สีดำกว่าจะหลุดออกจากปากเป็นเรื่องยาก คล้ายกรณีการลักลอบเข้าเมืองที่ภาคเหนือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจสถานบันเทิง เกี่ยวข้องกับการพนัน ถ้าเรามองย้อนไปในสถานการณ์โลกทั้งปวงนี้ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ที่มีการระบาด

ระลอกใหม่ก็มาจากธุรกิจสีเทา สีดำแบบนี้ เราจึงต้องเน้นความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างสูง

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีลักลอบเล่นการพนันที่ จ.ระยอง ศบค. จะมีการมาตรการอะไรออกมาหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จ.ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดบางพื้นที่ ต้องคงกิจกรรมทุกรูปแบบ หรือจะทั้งหมด ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้นในเรื่องไม่ถูกกฎหมาย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง จะเข้าไปดูอย่างเข้มงวด และต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วย

จว. สีเขียวยุติการวิ่ง-ตรึงกำลังเต็มที่

“แม้จะพูดกันว่าเล่นนิดๆ หน่อยๆ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เห็นแล้วว่า พอมีการติดเชื้อขึ้นมา คนอื่นต้องเดือดร้อนด้วย ภาพรวมทั้งจังหวัดเดือดร้อนไปด้วย เป็นผลกระทบที่มากมายก่ายกอง เป็นปัญหาใหญ่ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยของคนติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ในส่วนจังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ขอให้ตรึงกำลังเต็มที่ ลด ละ เลิก การพบปะสังสรรค์” โฆษก ศบค. กล่าว

รับหนักกว่ารอบแรกแต่พร้อมรับมือ

ถามว่า มีการประเมินการติดเชื้อรอบนี้หนักกว่ารอบแรกหรือไม่ จะมีการมาตรการอะไรออกมา นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ไม่กัวันที่ผ่านมาเราเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นหลักหลายพัน สะท้อนความเป็นจริงว่า มันหนักกว่า แต่เรามีความรู่มากกว่า มีสรรพกำลังมากกว่า เตรียมการมาแล้ว ถ้าย้อนกลับไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม องค์ความรู้ยาเวชภัณฑ์ไม่พอ แต่วันนี้เราเตรียมสรรพกำลังพอสมควร เชื่อว่าประชาชนมีหน้ากากใช้กันทุกคน เพียงแต่จะใช้หรือไม่เท่านั้น ครั้งนี้ขอให้ใช้หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะนี้เรามีหน้ากากเพียงพอ โรงงานผลิตได้ 4-5 ล้านชิ้นต่อวัน ราคาไม่แพง ตรีงราคาอยู่ 2.50 บาท ดังนั้น มาตรการครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นหรือไม่อยู่กับความร่วมมือของประชาชน ถ้าเราร่วมมือกันก็ไม่ต้องใช้กฎหมาย ไม่ต้องล็อกดาวน์ ไม่ต้องเคอร์ฟิว ไม่ต้องใช้ยาแรง

ห้ามเคลื่อนย้ายในพื้นที่สีแดงเท่านั้น

นพ.ทวีศิลป์ ย้ำว่า จังหวัดที่มีการติดเชื้อสูง ไม่ควรมีการเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ จ.สมุทรสาคร และ จ.บางพื้นที่ในจ.ระยอง อย่างไรก็ตาม ขอให้พึงศผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก ส่วนการเดินทาง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ผู้ติดเชื้อ ยังทำได้ เพื่อให้เศรษฐกิจไม่ถดถอยตัวเกินไป เราต้องใช้ทางสายกลาง คนที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องดูแลตัวเองที่สุด ถ้าไม่มีกิจกรรมไม่ยอมให้ออกนอกบ้าน ส่วนบริษัทไหนถ้าไม่จำเป็นจะให้พนักงานมาพบปะกัน ให้ทำงานอยู่บ้านได้ เป็นมาตรการที่ยืดหยุ่นปรับกันได้ ภาครัฐจะเข้มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ มาตรการที่ออกมา ก่อนข้างอ่อนตัว ขอให้ปฏิบัติตามเท่านั้น

‘อนุทิน’ ลุยตรวจสมุทรสาคร

เวลา 11.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการรักษาศูนย์โควิด-19 ที่มีบางอาการดีขึ้นใกล้หายแล้ว เช่น คุณชายวัย 95 ปี แม้ผู้ป่วยแรก ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับเชื้อโควิด-19 ได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังเดินทางไปที่โรงพยาบาลสนาม ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร และดูความคืบหน้าการตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีผลบวกแต่อาการไม่หนักถึงกับเข้าโรงพยาบาล ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร

กินกุ้งโชว์เรียกเชื่อมั่นอาหารทะเล

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายอนุทินและคณะเดินทางไปยังท่าเรือรับลมมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครตรวจดูวิธีประกอบอาหารทะเลที่ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามหลักของสุขาภิบาลอาหารพร้อมสาธิตวิธีปรุงอาหารวัตถุดิบสดใหม่จากทะเล อาทิ กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก โดยเฉพาะเมนู ข้าวผัดหม้อหุ โดยนายอนุทินได้รับประทานกุ้งโชว์สร้างความเชื่อมั่นว่าอาหารทะเลที่สมุทรสาคร กินได้ด้วยวิธีปรุงสุกและปลอดภัย 100% โดยเน้นย้ำว่า “อาหารทะเล ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัยไว้โควิด-19”

นายกฯ ห่วงประช. จี๋หลอดแอมพอมอนนะ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เป็นห่วงประชาชน หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ผู้ค้าขายที่สัมผัสใกล้ชิด รวมถึง

ประชาชน ที่ประชุม ศบค.จึงเห็นชอบ รมรณรงค์ให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และทีมผู้เชี่ยวชาญคนไทยพัฒนาขึ้น ช่วยติดตามและสอบสวนโรตให้ครอบคลุมทั่วถึงและแม่นยำมากขึ้น ช่วยให้เจ้าหน้าที่แพทย์ทำงานง่ายขึ้น โดยระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ช่วยแจ้งเตือนประชาชนเมื่ออยู่ในบริเวณหรือใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้เฝ้าระวัง และเข้าพบเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคได้ทันที ทั้งนี้ การใช้งานแอปหมอชนะนั้น ใช้งานง่ายเพียงโหลดแอปแล้วเช็คอินทุกวัน ถ้าคิวอาร์โค้ด แสดงสีแดงว่าเสี่ยงสูง จะตรวจเทียบเคียงได้ทันทีว่าใครอยู่จุดไหนบ้าง และแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ตัวและกักตัว หรือรีบไปหาหมอ ง่ายต่อการเข้ากุ่มพื้นที่ติดตามไว รวดเร็ว มากกว่านั้นยังประเมินความเสี่ยงของผู้ที่ตลอดเวลา หากเสียงเพิ่ม และยังติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ หากไปยังสถานที่เสี่ยง หรือกรณีใช้บริการขนส่งหรือพื้นที่สาธารณะ แต่ไม่ได้เช็คอินเข้า

ระยอง ใช้จ่ายแรงจูงกลุ่มเสี่ยงสูงตรวจด่วน

เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์โควิด-19 จ.ระยอง นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนพ.สุนทร เจริญ

ระยอง แสดงความกตัญญูสถาการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของจ.ระยอง โดยกล่าวว่า ต่อจากนี้ ระยองจำเป็นต้องใช้มาตรการสถานการณ์ในปัจจุบัน ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่สูงขึ้น เพราะมีการตรวจเชิงรุกที่เพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ขอให้ไปตรวจหาเชื้อโควิดฟรี ที่ จุดตรวจชั่วคราว ตลาดนัดเนินอุไร กำหนดตรวจวันละ 400 คน จะเปิดไปโดยไม่มีกำหนด หรือ ตรวจจนกว่าจะครบและสาธารณสุขจะเปิดคอลเซ็นเตอร์ เพื่อรับแจ้งข้อมูล จากประชาชน ต่อไปขอให้ฟังการแถลงโดยศูนย์โควิดระยองเป็นหลัก จะแถลงเวลา 13.00 น.ของทุกวัน

ติดเพิ่ม 49 สะสม 85 ตั้งรพ.สนาม

ด้านนายชาญนะกล่าวยืนยันว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงของวันนี้เพิ่มอีก 49 ราย รวมเป็น 85 ราย สัมพันธ์เชื่อมโยงกับบ่อนการพนันทั้งหมด คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นอีก เพราะตรวจเชิงรุก จึงฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจได้ตามจุดที่เปิดให้ หรือที่รพ.ระยอง แต่ขอให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงรีบเข้ามาตรวจ พร้อมกันนี้ เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมารองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ขออย่าระยองยังไม่ได้ล็อกดาวน์ยังเดินทางเข้าออกได้ปกติ ไม่มีการกักตัว

ขณะที่นพ.สุนทรกล่าวว่า เตรียมเผยแพร่ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อทุกราย ขอฝากผู้เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันให้รีบมาตรวจโดยเร็ว ส่วนเรื่องการรักษาคณะนี้ได้เตรียมไว้ 3 โรงพยาบาลรองรับคือ รพ.ระยอง รพ.แกลง และรพ.เฉลิมพระเกียรติฯ มาตาพุด

ปชช.แห่จองคิวตรวจโควิดแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ตลาดเนินอุไร ช้างสวนศรีเมือง อ.เมือง ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนโดยวันนี้ นายสาธิต และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มาตรวจหาเชื้อโควิด พบว่ามีประชาชนที่มารอดตรวจจนถันคิว ซึ่งยอดผู้มาลงทะเบียน 400 คน เดิมตั้งแต่เช้า ซึ่งวันเดียวกัน ผลตรวจหาเชื้อมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 49 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของจ.ระยอง มี 85 ราย และ 7 รายมาจากบ่อนลักลอบเล่นพนัน ส่วนรายอื่นอยู่ระหว่างสอบสวนโรค

ผบ.ตร.สั่งผบ.ภ.2 สบอบบ่อนระยอง

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) เปิด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

เผยกรณีหญิงอายุ 55 ปี ติดเชื้อโควิด-19 ในจ.ระยอง โดยให้ข้อมูลกับทีมสอบสวนโรคอ้างว่าไปเล่นการพนันในพื้นที่ ส่งผลให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อโควิด-19 ว่า กรณีดังกล่าว พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ทราบเรื่องแล้ว และสั่งการเร่งด่วนให้ พล.ต.ท.วีระ จิระวิระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีบ่อนการพนันจริงหรือไม่ และให้รายงานผลให้ทราบ ถ้าเป็นการลักลอบเล่น จึงเป็นไปไม่ได้ว่าไม่ได้เปิดให้เล่นแบบเป็นกิจจะลักษณะ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าหากพื้นที่ปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นพนัน หรือข้าราชการตำรวจหน่วยใดในพื้นที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องจะดำเนินการทั้งทางอาญา และทางวินัยโดยเด็ดขาด

ผู้การระยองยัน ไม่มีบ่อนแค่ลอบเล่น

ด้าน พล.ต.ท. วีระ จิระวิระ ผบ.ภ.2 ลงพื้นที่จ.ระยองทันที โดยเรียกประชุมด่วนที่กองบังคับการตำรวจภูธร จ.ระยอง มี พล.ต.ต. ปกฤษเดช เกตุพันธ์ ผบ.ภ.จ. ระยอง และ ตำรวจสภ.เมืองระยอง สภ.มาบตาพุด เข้าร่วมประชุมกรณีผบ.ตร.ให้ตรวจสอบเรื่องการเปิดบ่อนพนันในพื้นที่ หลังศูนย์โควิด-19 จ.ระยอง แลกส่งข่าวมีนักพนันที่เข้าไปเล่นพนันในบ่อนการพนันในอ.เมืองระยอง และมีผู้ติดโควิด 36 คน หลังประชุม พล.ต.ท.วีระ ออกจากห้องประชุม โดยไม่มีการแถลงข่าวแต่อย่างใด

ผบ.ภ.จ.ระยอง เปิดเผยว่า หลังรับโยบายจาก ผบ.ภ.2 รวมถึงชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ยืนยันว่า จ.ระยองไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่ ส่วนที่ศูนย์โควิด-19 จ.ระยอง ระบุผู้ติดโควิดทั้งหมด 36 คน ติดจากบ่อนการพนัน ซึ่งความจริงแล้ว มีเพียง 7 คน ที่ติดจากบ่อนการพนัน แต่เป็นบ่อนการพนันที่แอบเปิดลักลอบเล่นการพนัน ยอมรับว่ามีกรณีลักลอบเล่นการพนันจริงแต่ตำรวจตรวจจับอยู่ตลอด โดยนโยบายหลักคือ กวาดล้างบ่อนการพนันให้ลดลงหรือหมดไปจากจังหวัดระยอง

ลพบุรีพบรายแรกกลับจากสมุทรสาคร

วันเดียวกัน มีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมหลายจังหวัด มีทั้งกรณีเชื่อมโยงแพกุ้งสมุทรสาครทั้งทางตรงและทางอ้อม นายชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จ.ลพบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของจังหวัดเป็นหญิงไทยมีภูมิลำเนาใน อ.เมือง จ.ลพบุรี แต่ไปทำงานที่ จ.สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดการเดินทางกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม ต่อมาทราบว่าเพื่อนที่พักบ้านเดียวกันที่ จ.สมุทรสาคร ป่วยเป็นโควิด-19 และวันที่ 25 ธันวาคม คนเจ็บคือ จึงแจ้งอสม.ในพื้นที่ก่อนรับการตรวจยัง รพ.พระนารายณ์มหาราช จากนั้นก็กักตัวเองอยู่กับบ้านพร้อมใส่หน้ากากอนามัยตลอดหากต้องออกนอกบ้าน หลังผลตรวจออกมาเวลา 20.00 น. วันที่ 26 ธันวาคม พบติดเชื้อจริง ทางรพ.ส่งรถไปรับมารักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยติดเชื้อแยกโรคแบบพิเศษที่รพ.พระนารายณ์มหาราช ในส่วนแยกโรคแบบพิเศษ ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุข จ.ลพบุรี ตรวจสอบเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ และให้กักตัวในที่พัก 14 วัน

โซเชี่ยลชื่นชมมาจากที่เสี่ยงไปขอตรวจ

ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากเข้าไปชื่นชมหญิงสาวรายนี้ผ่านทาง เฟซบุ๊กสำนักงานสาธารณสุข จ.ลพบุรี และรพ.พระนารายณ์มหาราช ว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบสังคม รู้ว่าตัวเองมาจากพื้นที่เสี่ยง (สีแดง) ก็รีบไปตรวจเชื้อและกักตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมาโดยตลอด ซึ่งหลายคนโพสต์ข้อความอวยพรให้ผู้ป่วยรายนี้หายไวๆ อีกด้วย....

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

สุโขทัย ไข้แตกเจอรายแรกมาจากมหาชัย
วันเดียวกัน สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สุโขทัย เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรก ของจังหวัดแล้ว เป็นผู้ป่วย หญิง อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานนวดแผนไทย ที่ ค.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จากการสอบสวนโรคพบ โทรมไลน์ผู้ติดเชื้อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มจาก วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทาง ออกจาก จ.สมุทรสาคร พร้อมแฟนและเพื่อน ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ถึงบ้านพัก ม.9 ค.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย เวลา 15.00 น. และมารายงาน ตัวต่อเจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทั้ง 3 คน ไม่มีอาการป่วย จากนั้นเวลา 17.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ รพ.สุโขทัย ผลตรวจห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเพศหญิง อายุ 42 ปี 1 ราย ส่วน ผู้ที่ร่วมเดินทางมาพร้อมกัน 2 คน ผลตรวจไม่ พบเชื้อ แต่ต้องกักตัว 14 วัน มีผู้สัมผัสกลุ่ม เสี่ยงต่ำ เป็นคนในครอบครัวอีก 8 ราย ต้อง ฝ้าระวังอาการ 14 วันด้วย

แม่สอดพุ่ง 12 ราย-ป่วยใหม่ 4 ราย
ส่วนที่โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก มีรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4 คน ในจำนวนนี้มีพนักงานขับรถยนต์ แท็กซี่ในพื้นที่ 1 ราย และเด็ก 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 12 ราย ทีมแพทย์เร่งสอบสวนโรคหาผู้สัมผัส

นครนายกติดเชื้อเพิ่ม 1 ลูกสาวรายแรก
จ.นครนายก สำนักงานประชาสัมพันธ์ นครนายก แถลงความคืบหน้าสถานการณ์

โควิด-19 ว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเด็กหญิง อายุ 1 ปี 10 เดือน เป็นลูกสาว ของผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นพ่อค้า ขายอาหาร ทะเล ที่ อ.เมืองนครนายก ทำให้ จ.นครนายก พบผู้ติดเชื้อสะสมรวม 2 ราย ขณะที่ผู้สัมผัส เสี่ยงสูงอีก 10 รายเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว ผลไม่พบเชื้อ ขณะนี้เข้ากักตัว 14 วัน สำหรับโทรมไลน์ ผู้ป่วยใหม่ที่เป็นเด็กหญิง อายุ 1 ปี 10 เดือน พบว่าอาศัยอยู่ภายใน บ้านตลอด ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติม

นครปฐมเพิ่มอีก 7 สะสมพุ่ง 37 ราย
ที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัด นครปฐม นายธนิศร์ วงปิยะสกลิต รองผู้ว่า ราชการจังหวัดนครปฐม แถลงสถานการณ์ โควิด-19 ใน จ.นครปฐม พบผู้ป่วยใหม่ เพิ่มอีก 7 ราย อยู่ในอ.บางเลน 3 ราย อ.ดอนตูม 3 ราย และ อ.เมืองนครปฐม 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 37 ราย ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มผู้ค้ากุ้งจังหวัดสมุทรสาคร นายธนิศร์ กล่าวว่า ข้อมูลถึงวันที่ 26 ธันวาคม ผู้ป่วย รวม 30 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด และ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งจังหวัด สมุทรสาคร ส่วนเรื่องเคอร์ฟิว หรือล็อกดาวน์ ชี้นั้นทุกคนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพราะยังไม่มีการระบาดอย่างรุนแรง

ด้านนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหา การประกาศจำนวนผู้ป่วยหรือโทรมไลน์ ผู้ป่วยแต่ละราย ไม่ทันใจประชาชน ต้อง ขอโทษด้วย เนื่องจากต้องสอบสวนโรคให้ ชัดเจน จึงสามารถประกาศได้ มิฉะนั้น จะ เกิดความเสียหายกันทั้งหมด

รัฐสภาพบ โทรมไลน์ โควิดระยอง
ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า มี การเผยแพร่ข้อมูลผ่านไลน์ผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎรว่า “เรียน ผู้บริหาร ตามที่มีข่าว ว่ามีผู้ป่วยโควิด เข้ามาสภา วันที่ 21 ธ.ค. เวลา 13.00 น. เมื่อสักครู่เลขาธิการได้ สัมภาษณ์บุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏข้อเท็จ จริงว่า Mr.A เข้ามาประชุม อนุ กมธ.พินั ออนไลน์ เวลา 13.30-15.00 น เข้า-ออก ทาง B2 แล้วเดินทางกลับ ระยอง วันที่ 23 ธ.ค. ไปพบป้า (ผู้ป่วยโควิด) ช่วงเที่ยง วันที่ 24 ธ.ค. Mr.A พาครอบครัวไปตรวจโควิด ทุกคนผลเป็นลบ ยกเว้น Mr.A มีผล ก้ำกึ่ง สสจ.ระยอง ให้ Mr.A ไปกักตัว@ รพ.ระยอง ขณะนี้ Mr.A อยู่ระหว่างแยก

เลขาฯสภายกระดับคัดกรองขั้นสูง
นอกจากนี้ เลขาธิการสภาผู้แทน ระดับความเข้มข้นการตรวจคัดกรองและแจ้ง ประสานทุกฝ่ายเฝ้าระวังและติดตามสังเกต อาการของตนตามมาตรการสาธารณสุขที่ ได้แจ้งอย่างเคร่งครัดทุกสำนัก ปฏิบัติตาม มาตรการเร่งด่วนโดยเคร่งครัด สำหรับ คณะอนุกรรมการ(กมธ.) ศึกษาผลกระทบ คาสิโนออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศ ใน กมธ.การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร มี นายวินท์ สุธีรัชย์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรค ก้าวไกล เป็นประธานคณะอนุฯกมธ.

แม่ค้าวัย 32 ปีป่วยรายแรกของสุรินทร์
ผู้สื่อข่าวรายงาน โทรมไลน์ กระทรวง สาธารณสุข เผยแพร่ข้อมูล หญิงอายุ 32 ปี ชาวบ้านด.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เปิดร้านขายน้ำชาที่ จ.สมุทรสาคร หมด สัญญาเช่าวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เดินทาง กลับสุรินทร์ร่วมเดินทางกับผู้ป่วยยืนยัน ติดโควิด-19 จ.ตรัง และเพื่อนหญิงชาว สมุทรสาครอีก 1 คน พักค้างคืนที่บุรีรัมย์ 1 คืน กลับถึงสุรินทร์วันที่ 20 ธันวาคม แยก กักตัวจากครอบครัว วันที่ 22-24 ธันวาคม มีไข้ ปวดตามตัว กินยาแก้ไข ะหว่างนี้ กักตัวในบ้านตลอดไม่ได้ออกไปไหน ถึง วันที่ 25 แจ้งจากหน้าที่สาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอำเภอศรีณรงค์มารับ ตัวเข้าตรวจพบติดโควิด-19

กทม.โยงสมุทรสาคร 7 วันรวม 74 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพบการ ระบาดของโควิด-19 จากตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และสอบสวนโรคเพิ่มเติมพบ ผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร แล้ว 38 จังหวัด โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มียอดผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 20-27 ธันวาคม แล้ว 74 ราย โดยผู้ป่วยติดเชื้อ 16 ราย ลำสุด กระจายรักษาตัวในโรงพยาบาล (รพ.) ดังนี้ รพ.เลิดสิน 1 ราย รพ.กลาง 1 ราย รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 2 ราย รพ.รามาริบัติ 5 ราย รพ.เอกชน 6 ราย และอยู่ระหว่างประสานงาน 1 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

หนุ่มร่วมประชุมกมธ.ช่วย สภาพแวดล้อมได้

กักตัว '30คน' ตรวจเชื้อ
'ระยอง' พังวันเดียว 49
ลามเชียงใหม่-เสียม 127
บักปิดสอบด่วนปมบ่อน

สภาผู้แทนราษฎรประชุม
อนุ กมธ. กักตัว 30 คนตรวจเชื้อ
ศบค. ยอมรับระบอบใหม่
หนักกว่าครั้งที่แล้ว ยกเว้นระยอง
ควบคุมสูงสุดวันเดียวพุง 49 คน
(อ่านต่อหน้า 7)



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

โควิด

ศบค. แดงยอดป่วยใหม่ 121 ราย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 121 ราย แบ่งเป็น การติดเชื้อภายในประเทศ 94 ราย การคัดกรองเชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าว 18 ราย ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศโดยไม่เข้าสถานกักกันโรค 1 ราย สัญชาติเมียนมา อายุ 33 ปี อาชีพพนักงานขับรถ ส่งตัวกลับไปรักษาที่เมียนมาแล้วและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรคของราชการ (Quarantine) 8 ราย ได้แก่ รัสเซีย 1 ราย เยอรมนี 1 ราย สวีเดน 2 ราย อังกฤษ 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย และอียิปต์ 2 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้ป่วยยืนยันสะสมมีจำนวน 6,141 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 4,173 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,356 ราย ส่วนใหญ่อยู่ที่ จ.สมุทรสาคร หายป่วยแล้วสะสม 4,161 ราย ยังเหลือรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 1,902 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ในสถานกักกันในลักษณะของหอพักด้วย ซึ่งจะมีการแยกข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้ง

เผยติดเชือกะกระจาย 38 จว.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า กลุ่มผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร เพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) 16 ราย นครปฐม 11 ราย ระยอง 8 ราย โดยจะมีการรายงานเพิ่มเติมอีก เพชรบุรี 5 ราย ราชบุรี 3 ราย ส่วนจังหวัดละ 2 ราย คือ กระบี่ นนทบุรี ส่วนจังหวัดละ 1 ราย คือ นครสวรรค์ นครราชสีมา ปทุมธานี สุรินทร์ สมุทรปราการ ชอนแก่น และสระบุรี

สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศและอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัด ดังนี้ ระยอง 28 ราย จังหวัดละ 3 ราย คือ ตาก เพชรบุรี จังหวัดละ 2 ราย คือ นครปฐม นนทบุรี ส่วน กทม.และสมุทรสงคราม จังหวัดละ 1 ราย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร ที่กระจายไปทั้งหมด 38 จังหวัด นอกจากรายงานข้างต้นแล้ว ยังมีผู้ป่วยรอรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) อีก 51 ราย ได้แก่ ใน จ.ระยอง 49 ราย นครนายกและสุโขทัยจังหวัดละ 1 ราย ซึ่งยังไม่ได้นำมารวมในรายงานของ ศบค.

ยอดเช็กอิน 'ไทยชนะ' พุ่ง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จากการประชุม ศบค. ช่วงเช้าวันนี้ มีเรื่องต้องเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากทุกคนด้วยมาตรการ DMH-TT คือ D-Distancing การเว้นระยะห่างระหว่างกัน M-Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย H-Hand Washing หมั่นล้างมือ T-Testing ตรวจอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบางกรณี และ T-Thaichana การลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะ

“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานว่ายอดการเช็กอินไทยชนะเพิ่มจากเดิม 3 แสน ขึ้นเป็น 7 แสนครั้ง ก็ขอให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากได้รับความร่วมมือจากทุกคน ก็จะไม่ใช้มาตรการที่แรงไปกว่านี้ เท่านี้ก็เพียงพอ” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ศบค. ยอมรับระบอบนี้หนัก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ตัวเลขที่เห็นภายในไม่กี่วันนี้เพิ่มขึ้นเป็นหลักพันราย สะท้อนความเป็นจริงคือ การระบอบระบอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้ว แต่มีความรู้ มีสรรพกำลังมากกว่า และมีการเตรียมการมาแล้ว ย้อนกลับไปเดือนกุมภาพันธ์มีการขาดแคลนหน้ากากอนามัย แต่เมื่อประชาชนรับทราบว่าการใช้หน้ากากผ้าสามารถป้องกันได้ ทุกคนก็ร่วมกันใช้หน้ากากผ้า เพื่อให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีเพียงพอสำหรับบุคลากรแพทย์ และผู้ป่วย ขณะนี้โรงงานสามารถผลิตได้มากกว่า 1 ล้านชิ้นต่อวัน ดังนั้นต้องตรวจราคาเอาไว้ไม่ให้สูงเกินไป

“มาตรการจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชน ถ้าร่วมมือกันโดยที่ไม่ต้องใช้กฎหมาย ก็ไม่ต้องล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว ไม่ต้องมีกฎหมายแรง ไม่ต้องใช้ยาแรง เพราะฉะนั้นความร่วมมือเป็นเรื่องที่สำคัญ” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

กรณีความกังวลของประชาชนว่าจะสามารถออกไปท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่ (อ่านต่อหน้า 10)



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขอเน้นย้ำในจังหวัดที่มีการติดเชื้อสูงไม่ควรมีการเคลื่อนย้าย ข้อมูลล่าสุดรายงานไปแล้ว 38 จังหวัด แต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดจะมีอยู่ประมาณ 2 จังหวัด คือ สมุทรสาครและระยอง แต่ในระยองเองก็มีพื้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพ่น ซึ่ง ศบค.ไม่ต้องการให้เกิดมาตรการที่เข้มเกินไป จึงขอให้รับฟังมาตรการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก

“การเดินทางข้ามจังหวัดอีก 30 กว่าจังหวัดที่ไม่ได้ติดเชื้อก็เชื่อว่าจะสามารถทำได้ เพื่อให้ไม่ให้เกิดเหตุจูงใจตั้งตัวเกินไป เราใช้ทางสายกลาง ผู้ที่สัมผัสหรือผู้ที่เสี่ยงเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบดูแลตนเองอย่างสูงสุด แต่ว่าถ้าคนอื่นทั่วไปก็ไม่ใช่ไร ส่วนบริษัทที่คิดว่าไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องให้พนักงานมาพบปะเจอกัน ก็ใช้การทำงานจากที่บ้าน (work from home) อันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราปล่อยให้เป็นธรรมชาติในการที่จะยึดหยุ่นปรับกันได้” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ระยองพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เมื่อถามว่า ศบค.ต้องมีมาตรการอะไรในจ.ระยอง ที่พบการลักลอบเล่นพนันจนเกิดการแพร่ระบาด นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้จ.ระยอง จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด แน่นอนว่าต้องลดการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ แต่จะปิดอย่างไร พื้นที่ไหนขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพิจารณา ยิ่งธุรกิจไม่ถูกกฎหมาย ฝ่ายบังคับเข้าไปดูอย่างเข้มงวด และเรื่องพวกนี้แม้บางคนจะบอกว่าเล่นเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เมื่อป่วย สังคมจังหวัดเดือดร้อนไปหมด กลายเป็นปัญหาใหญ่กระทบวงกว้าง

กทม.ติดเชื้อโงตลาดกึ่ง74ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 จากตลาดกลางกึ่ง จ.สมุทรสาคร และมีการสอบสวนโรคเพิ่มเติม ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาครแล้ว 38 จังหวัดนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลของ ศบค. พบว่าเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อรวมตั้งแต่วันที่ 20-27 ธันวาคม มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 74 ราย ส่วนการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ในจังหวัดต่างๆ อาทิ สุโขทัย 1 ราย ตาก 4 ราย นครราชสีมา

ราย นครปฐม 7 ราย นราธิวาส 1 ราย

รณรงค์โหลดแอฟฯ ‘หมอชนะ’

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ศบค. มีความเป็นห่วงประชาชนภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้ระบาดรอบใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างดาว ผู้ค้าขายที่สัมผัสใกล้ชิด ดังนั้น ที่ประชุม ศบค.จึงเห็นชอบรณรงค์ให้ทุกคนโหลดใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ที่กระทรวงดิจิทัลฯ และทีมผู้เชี่ยวชาญคนไทยพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยติดตามและสอบสวนโรคให้ครอบคลุมทั่วถึงและแม่นยำมากขึ้น และยังสามารติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ หากไปยังสถานที่เสี่ยง หรือในกรณีใช้บริการการขนส่งสาธารณะ หรือพื้นที่สาธารณะ

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและแรงงานต่างชาติ ร่วมแรงร่วมใจโหลดใช้แอปพลิเคชันหมอชนะติดตัวไว้ เพื่อจะได้ง่ายต่อการควบคุมสอบสวนโรคในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่นี้ เพื่อจะก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” โฆษกรัฐบาลกล่าว

รัฐสภาพบผู้ติดเชื้อ1ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าวานนี้กลุ่มไลน์ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดจากนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ตามที่มีข่าวว่ามีผู้ป่วยโควิดเข้ามาในรัฐสภาวันที่ 21 ธันวาคม เวลา 13.00 น. เลขาธิการได้สัมภาษณ์บุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า Mr A เข้ามาประชุมอนุกรรมการ (กมธ.) พนันออนไลน์ เวลา 13.30-15.00 น. แล้วเดินทางกลับ จ.ระยอง วันที่ 23 ธันวาคม ไปพบป้า (ผู้ป่วยโควิด) ช่วงเที่ยง วันที่ 24 ธันวาคม Mr A พากลับครอบครัวไปตรวจโควิด ทุกคนผลเป็นลบยกเว้น Mr A มีผลก้ำกึ่ง จึงไปกักตัวที่โรงพยาบาลระยอง ขณะนี้ Mr A อยู่ระหว่างดำเนินการแยกมกักตัวที่ โรงพยาบาลใน กทม.

นอกจากนี้ นางพรพิศยังมีข้อสั่งการ

ระบุให้สำนักงานแพทย์ติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดให้ใกล้ชิด ยกเว้นความเข้มข้นของการตรวจคัดกรองและแจ้งประสานทุกฝ่ายเฝ้าระวังและติดตามสังเกตอาการของตนตามมาตรการสาธารณสุขที่ได้แจ้งอย่างเคร่งครัด

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อโควิดมาร่วมประชุมอนุกรรมการในสภาฯ ว่าได้รับทราบเรื่องนี้จากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และล่าสุดได้รับการยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งรายงานให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ รับทราบแล้ว ซึ่งนายชวนยังไม่ได้อี้อะไรออกมา เนื่องจากอยู่ จ.ตรัง ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐสภาจะมีการปรึกษาคณิศก่อนที่จะมีการเปิดประชุมในช่วงหลังปีใหม่อีกครั้ง ส่วนจะเป็นวันไหนนั้นคงต้องหาวันที่เหมาะสม

สั่งผู้เกี่ยวข้องตรวจเชื้อ

นางพรพิศให้สัมภาษณ์ว่า ได้สัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าวด้วยตัวเองพบว่าเป็นผู้ติดตามของผู้มาซึ่งแจ้งในอนุกรรมการ (กมธ.) ศึกษาผลกระทบกาลีออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม จากนั้นไปพบป้าที่ จ.ระยอง วันที่ 23 ธันวาคม พอทราบว่าป้าเป็นผู้ติดเชื้อ จึงไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล ผลตรวจตรวจก้ำกึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ ขณะนี้ถูกแยกตัวออกมาดูอาการอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ได้สั่งให้ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมวันดังกล่าวทั้งอนุ กมธ. เจ้าหน้าที่พนักงานเสิร์ฟ ตำรวจรักษาความปลอดภัยหน้าห้องประชุม ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และให้ทำงานที่บ้านช่วงนี้ไปก่อน

ขณะที่นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานอนุ กมธ.ศึกษาผลกระทบกาลีออนไลน์ กล่าวว่า บุคคลที่สงสัยติดเชื้อโควิด-19 เป็นชาย วัย 26 ปี ขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีสถานะเป็นผู้ป่วยแล้วหรือยัง ซึ่งผลตรวจจะออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ธันวาคมนี้

“ไม่อยากให้แตกตื่นเพราะโหมไลน์ยังไม่ชัดเจน ขอให้รอความชัดเจนจากผลตรวจก่อน ถ้าพบว่าติดเชื้อจริงจึงจะประมวลได้ว่าได้รับเชื้อมาในช่วงวันใด ส่วนการประชุมคณะอนุ กมธ.ในวันที่ 21 ธันวาคม มีผู้อยู่ในห้องประมาณ 30 คน และสั่งการให้ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมวันดังกล่าวแยกตัวออกมา 14 วัน และสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด” นายจักรพลกล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

นพ.กิตติพันธุ์ อดุลมัย ผู้ช่วยนายแพทย์ สสจ. โค
 เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรค สส
 ติดต่องจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่ล่าสุด เป็น พ
 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 ราย เป็นหญิงอายุ พ
 46 ปี ชาว จ.ระยอง มีประวัติเสี่ยงสัมผัสกับ โ
 เทรนเนอร์ที่ติดเชื้อโควิดในสถานที่ออกกำลังกาย จ
 แห่งหนึ่งใน อ.เมืองระยอง จากนั้นหญิงรายนี้มา ก
 จ.เชียงใหม่ พร้อมครอบครัวรวม 5 คน ประกอบ
 ด้วยสามี ลูกสองคน และพี่เลี้ยงเพื่อเยี่ยมญาติ ส
 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม จากท่าอากาศยานอุตตะนา- ช
 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ก
 โดยเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ ฝ
 บิน FD 101 เวลา 09.30-11.00น. ที่นั่งในแถวที่ ฝ
 22 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา แม่ของหญิง ฝ
 รายนี้ขับรถยนต์มารับที่สนามบินเชียงใหม่ ก่อน ฝ
 แวะกินอาหารเที่ยงที่ร้านบะหมี่เม็ดเปิด 30 นาที ฝ
 และไปเยี่ยมพี่สาวก่อนเดินทางเข้าบ้านพักสวน ฝ
 ตัวในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ แต่หลังทราบข่าว ฝ
 ว่าเทรนเนอร์ที่ตนไปออกกำลังกายติดเชื้อ และ ฝ
 ตนเริ่มมีอาการระคายเคือง แต่การรับกลับปกติ ฝ
 จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เวลา ฝ
 17.00 น. พบติดเชื้อถูกส่งตัวไปรักษาตัวในห้อง ฝ
 ความดันลบที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ฝ

นพ.กิตติพันธุ์กล่าวว่า ทีมสอบสวนโรคได้ ฝ
 เร่งลงพื้นที่สอบสวนโรค พร้อมประสานนำกลุ่ม ฝ
 เสียสูง และเสี่ยงต่ำมาตรวจหาเชื้อ พบผู้สัมผัส ฝ
 ทั้งหมด 127 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 30 ราย ฝ
 เป็นคนในครอบครัว 4 ราย ตรวจเชื้อแล้วมีผล ฝ
 เป็นลบ 3 ราย เหลือ 1 ราย คือพี่เลี้ยงจะประสาน ฝ
 เข้าตรวจวันที่ 28 ธันวาคม ส่วนผู้โดยสารในเที่ยว ฝ
 บินแอร์เอเชีย ประกอบด้วยผู้โดยสารใน 2 แถว ฝ
 หน้า และ 2 แถวหลัง และลูกเรือ 25 ราย กลุ่ม ฝ
 นี้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจประมาณ 4 ฝ
 -5 วันหลังสัมผัส จึงนัดมาตรวจหาเชื้อในวันที่ ฝ
 30 ธันวาคม ระยะนี้ให้ทั้งหมดกักตัวและสังเกต ฝ
 อาการตัวเอง รวมทั้งแม่ของผู้ป่วยที่ขับรถไปรับ ฝ
 จะนัดมาตรวจในวันที่ 30 ธันวาคมเช่นกัน ฝ

สธ.จ่อฟันรพ.เปิดจองวัคซีน

ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ฝ
 ยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งแจ้งกรณี ฝ
 เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เปิด ฝ
 จองซื้อวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตจากบริษัทโมเดอร์ ฝ
 นา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาฉีดให้ผู้ที่จอง ฝ
 คาดว่าจะได้รับฉีดในเดือนตุลาคม 2564 ว่าล่าสุด ฝ
 อย.ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลให้ข้อมูลตาม ฝ
 เว็บไซต์ดังกล่าวออก เพราะยังไม่สามารถทำการ ฝ
 จองวัคซีนได้ ฝ

นพ.นเรศ ภิรมย์ภักดี อธิบดีกรมสนับสนุน ฝ
 บริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ฝ
 (สธ.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ สบส.เร่ง ฝ
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ ฝ
 เข้าใจผิดแก่ประชาชนและพบว่ามีการโฆษณา ฝ
 ชักชวนให้ประชาชนจองวัคซีนจริงในราคา ฝ
 4,000 บาท จำนวน 1,000 ราย หมดเขตวันที่ ฝ
 21 มกราคม 2564 ทั้งนี้ยังไม่มีการรับรองวัคซีน ฝ

โควิด-19 จาก อย.และ สบส.ยังไม่อนุญาตให้ ฝ
 สถานพยาบาลดำเนินการฉีดวัคซีนได้ ถือว่า ฝ
 เป็นการกระทำผิดมาตรา 38 วรรค 1 พ.ร.บ.สถาน ฝ
 พยาบาล ฐานไม่ขออนุมัติมาตรา 38 วรรค 2 ฐาน ฝ
 โฆษณาในลักษณะอันเป็นเท็จ โอ้อวดเกินความ ฝ
 จริง และจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินการตาม ฝ
 กฎหมายต่อไป ฝ

ด้าน พ.อ.ท. ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดี ฝ
 สบส. กล่าวว่า การเผยแพร่โฆษณา หรือประกาศ ฝ
 ของสถานพยาบาลเพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ว่า ฝ
 กรณีใดก็ตามจะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติการโฆษณา ฝ
 กับ สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ฝ
 ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และให้ปรับ ฝ
 อีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการ ฝ
 โฆษณา และหากเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ฝ
 ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 ฝ
 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่ ฝ
 เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา ฝ

ช่วย67ไทยติดโควิดเกาหลี

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ฝ
 และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผย ฝ
 ความคืบหน้าล่าสุดการช่วยเหลือคนไทยในเมือง ฝ
 ซอนัน จ.ชุงชอง สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ฝ
 ที่ติดเชื้อโควิด-19 ว่า ได้รับรายงานจากสถาน ฝ
 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลว่า หน่วยงานเกาหลีใต้ ฝ
 ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อชาวไทยเนื่องจากการแพร่ ฝ
 ระบาดที่ร้านขายอาหารไทยในเมืองซอนันแล้วทั้ง ฝ
 สิ้น 67 คน โดยนำผู้ติดเชื้อทั้งหมดไปกักตัวยัง ฝ
 สถานกักกันโรคในเมืองต่างๆ ของ จ.ชุงชองเหนือ ฝ
 และได้ อาทิ เมืองซอนัน เมืองอึมของ เมืองของ ฝ
 จู เมืองของชอง เมืองอาชาน โดยผู้ถูกกักกันส่วน ฝ
 ใหญ่ 33 คน ฟ่านกอยู่ที่สถานกักกันโรคในเมือง ฝ
 อาชาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่าผู้ติดเชื้อคนใด ฝ
 มีอาการเจ็บป่วยสาหัส ส่วนมากไม่มีอาการหรือมี ฝ
 อาการเล็กน้อย อาทิ ไอ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ฝ
 สูญเสียการรับรส ฝ

นายธานีกล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ ฝ
 กรุงโซล ร่วมกับสำนักงานแรงงานประจำกรุงโซล ฝ
 ได้เร่งให้การช่วยเหลือและอยู่ระหว่างทยอยเชิญ ฝ
 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเกาหลีใต้เข้ากลุ่มไลน์ดูแล ฝ
 สุขภาพที่สถานเอกอัครราชทูตร่วมกับกรมการ ฝ
 แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้น โดยมีแพทย์ ฝ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคโควิด-19 จากกรม ฝ
 การแพทย์คอยให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ ฝ
 ระหว่างถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ล่าสุดมี ฝ
 คนไทยเข้าร่วมในกลุ่มไลน์ดังกล่าวแล้ว 32 คน ฝ

'สาธิต'ชี้เคสระยองต้องขยายแรง

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฝ
 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ปัญหาการ ฝ
 ระบาดโควิด-19 ที่ ระยอง เกิดจากผู้กระทำ ฝ
 ผิดกฎหมาย มีการเปิดบ่อนพนัน ปิดบังข้อมูลกับ ฝ
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำให้เกิดการสอบสวนโรค ฝ
 ล่าช้า จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการรุนแรงเพื่อสกัดการ ฝ
 พบปะของประชาชน และเร่งสอบสวนโรคต่อไป ฝ
 "คนที่ปล่อยให้ละเลยให้มีบ่อนการพนัน ฝ

เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเล่นพนัน ฝ
 จนเกิดการแพร่ระบาดของโรค ต้องมีความสำนึก ฝ
 ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เราต้องไม่สนับสนุน ฝ
 คนพวกนี้" นายสาธิตกล่าว และว่า ในช่วงนี้ยัง ฝ
 ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเยียวยาใดๆ ให้ ฝ
 ประชาชนได้ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคยัง ฝ
 คงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเชื่อ ฝ
 มั่นของผู้ที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ดังนั้น จึง ฝ
 ต้องเร่งควบคุมโรคให้ได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่กับ ฝ
 การเตรียมแผนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับ ฝ
 มาฟื้นตัวหลังจากที่ควบคุมการระบาดได้ ขณะนี้ ฝ
 ต้องขอเวลาอย่างน้อย 7 วันเพื่อดูจำนวนตัวเลข ฝ
 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เช่น ในวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 49 ฝ
 ราย และคาดว่าอาจจะมียอดที่เพิ่มมากขึ้นอีก ฝ

'บักบีด'สั่งเช็กบ่อนระยอง-ชลบุรี

กรณีหญิงอายุ 55 ปี ติดเชื้อโควิด-19 ใน ฝ
 พื้นที่ จ.ระยอง ให้ข้อมูลกับทีมสอบสวนโรคว่า ฝ
 ได้ไปเล่นการพนันในพื้นที่ส่งผลให้ผู้สัมผัสใกล้ชิด ฝ
 ติดเชื้อโควิด-19 เพียงวันเดียวถึง 27 ราย และ ฝ
 สะสมแล้ว 36 ราย ต่อมาสาธารณสุขจังหวัด ฝ
 ชลบุรีออกประกาศมาตรการเร่งด่วนในการ ฝ
 ป้องกันการแพร่ระบาดให้ประชาชนที่เดินทางไป ฝ
 ยังสถานที่ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ฝ
 ให้เข้าพบแพทย์โดยด่วน ได้แก่ 1.สถานที่ลักลอบ ฝ
 เล่นการพนัน บขส. อ.เมืองระยอง 2.สถานที่ ฝ
 ลักลอบเล่นการพนันหลังร้านนำชัย พัทธยาเหนือ ฝ
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และ 3.สถานที่ลักลอบเล่น ฝ
 การพนันอื่นใด ที่อาจจะรอดพ้นจากการกวาดค้น ฝ
 ของทางการ ใน จ.ชลบุรี ที่มีผู้เดินทางจากสถาน ฝ
 ที่ในข้อ 1 และข้อ 2 เข้าไปเล่นการพนันหรือทำ ฝ
 กิจกรรมอื่นใด ฝ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงาน ฝ
 ตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) กล่าวว่า จาก ฝ
 กรณีดังกล่าว พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ฝ
 ผบ.ตร. ได้สั่งการเร่งด่วนให้ พล.ต.ท.วิระ จีระ ฝ
 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ลงพื้นที่ไปตรวจ ฝ
 สอบข้อเท็จจริงภายในวันนี้ว่าเป็นอย่างไร มีบ่อน ฝ
 การพนันจริงหรือไม่ และให้รายงานผลทันที หาก ฝ
 พื้นที่ปล่อยให้ละเลยให้มีการเล่นพนัน หรือ ฝ
 ชำรุดการตำรวจหน่วยใดในพื้นที่มีพฤติกรรม ฝ
 เกี่ยวข้องจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัย ฝ
 อย่างเด็ดขาด ฝ

ตร.ยันบ่อนพนันลักลอบเปิด

ที่ จ.ระยอง เจ้าหน้าที่ชุดพิเศษโรงพยาบาล ฝ
 ระยองได้ตั้งเต็นท์พร้อมอุปกรณ์การตรวจวัด ฝ
 อุณหภูมิ คัดกรอง ตรวจสอบประวัติผู้ที่มีความ ฝ
 เสี่ยงสูงและตรวจหาเชื้อ ที่บริเวณลานตลาดเนิน ฝ
 อูโร (ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว) ต.ท่าประดู่ อ.เมือง ฝ
 ระยอง โดยมีประชาชนกว่า 300 คนเข้าแถว ฝ
 รอรับการตรวจหาเชื้อ เจ้าหน้าที่ให้เข้าแถวเว้น ฝ
 ระยะห่างเพื่อรอแจกบัตรคิวก่อน คัดกรอง ชัก ฝ
 ประวัติ แยกกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ โดยจะรับการ ฝ
 ตรวจวันละ 300 คน เป็นเวลา 3 วัน แต่ยังมี ฝ
 ประชาชนที่สนใจจะเข้ารับการตรวจเพิ่มจะขยาย ฝ
 เวลาออกไปอีก ฝ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

นายชานนธ์ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าว ว่า ขอยืนยันตัวเลขที่แท้จริงของผู้ป่วยวันนี้เพิ่มอีก 49 ราย ซึ่งจะไปรวมรายงานของ ศบค.ในวันที่ 28 ธันวาคม ทำให้ขณะนี้จ.ระยอง มีผู้ป่วยสะสมรวม 85 ราย ซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบ่อนการพนันทั้งหมด คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะมีการตรวจเชิงรุก จึงฝากผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจได้ตามจุดที่เปิดให้บริการ หรือที่โรงพยาบาลระยอง ขอให้ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงรีบเข้ามาตรวจเชื้อ ในอนาคตอาจจะต้องตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมา เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ขอย้ำอีกครั้งว่าระยองยังไม่ได้ล็อกดาว์น ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ปกติ ไม่มีการกักตัวแต่อย่างใด

ที่กองบังคับการตำรวจภูธร จ.ระยอง พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (ผบช.ภ.2) เดินทางเข้าประชุมร่วมกับ พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผบ.ภ.จ.ระยอง และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองระยอง สภ.มาบตาพุด นานร่วม 2 ชั่วโมง

พล.ต.ต.ปภัชเดชกล่าวภายหลังการประชุม ว่า การนี้มีกระแสข่าวนักพนันเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนแห่งหนึ่งพื้นที่ อ.เมืองระยอง โดยระบุว่า เป็นต้นตอการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายไปถึง 36 คนนั้น ความจริงแล้วมีเพียง 7 คนที่ติดจากบ่อนการพนัน ขอยืนยันว่าไม่มีบ่อนการพนันในพื้นที่ จ.ระยอง แต่เป็นบ่อนการพนันที่ลักลอบเปิดและมีการตรวจจับอยู่ตลอด ทั้งนี้ เตรียมจะนำเข้าชี้แจงกับศูนย์โควิด-19 ระยองต่อไป

ผู้ป่วย‘มหัศจรรย์’อาการดีขึ้น

ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เดินทางร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการรักษาก่อนผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วย 8 รายแรก มีอาการดีขึ้นจนใกล้หายแล้ว เช่น หญิงวัย 95 ปี แม่ของผู้ป่วยรายแรก ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้รับเชื้อโควิด-19 ได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม อาการล่าสุดไม่น่าเป็นห่วงใกล้กลับบ้านได้แล้ว

จากนั้นนายอนุทินและคณะเดินทางไปที่สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีผลบวกแต่ไม่แสดงอาการ หรืออาการไม่มากนัก ภายในศูนย์ได้นำเดินที่สนามกลาง ติดรั้วลาดหนามกัน จัดเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจเฝ้ารักษาความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง

ต่อมา นายอนุทินเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปิดซึ่งให้บริการเฉพาะผู้อยู่ด้านในตลาดกลางกุ้ง ล่าสุด หลังการกักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดกลางกุ้งมาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม มีการตรวจซ้ำผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อโควิดในร่างกายอีกแล้ว อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงมอบหนังสือ “รับรองการกักตัว” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวผ่านการตรวจคัดกรองจนผลยืนยันไม่พบเชื้อแล้ว

สำหรับข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 87 ราย ยอดสะสมรวม 1,455 ราย มาจากการคัดกรองเชิงรุก 1,337 ราย และการค้นหาในโรงพยาบาล 118 ราย อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 193 ราย และอยู่ในการสังเกตอาการที่กักกัน 1,262 ราย

แม่กลองพบติดเชื้อเพิ่มอีก 2

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย เป็นสามีวัย 50 ปี และภรรยาวัย 43 ปี พ่อค้าคนกลางชาย กุ้งขาว ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 17-27 ธันวาคม รวม 18 ราย ส่วนไหมโกลนของผู้ป่วยรายที่ 17 และ 18 รับเชื้อที่ท่าประมง ต.ยี่สาร อ.อัมพวา ไปชายที่ตลาดยายพ่วงสมุทรสาคร โดยรถยนต์ส่วนตัวมีหลานขับให้ตลอด ตรวจและพบเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ผู้ป่วยรายที่ 17 มีผู้สัมผัสใกล้ชิดตรวจเชื้อ 4 ราย ส่วนผู้ป่วยรายที่ 18 ผู้ร่วมงานใกล้ชิดที่บ้านจังหวัดราชบุรี 5 ราย ผู้ร่วมงานใกล้ชิด 4 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1



▲ ลงพื้นที่...นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารทะเล ที่ทำเรืออับปางกลางห้วยและที่รพ.สนามตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร

เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1

ศบค.ชี้รุนแรงเท่าสมุทร ระยองเชื้อลามไม่

รมต.-ผู้ว่าฯ-ปชช.จวกยับตร.ป่วยไม่มีป้อน
รัฐสภาห่วงหมอยันผลตรวจมีคนติดโควิด

สาคร

ามไม่หยุด

“สุภา” ป่วนมีติดโควิด ระยองรังไม่ไหววันเดียวป่วยพุ่ง 49 คน เอี่ยวโนป้อน
พ่นทั้งหมด ยกวิกฤติเท่าสมุทรสาคร “ศบค.” ผงะ ติดเชื้อพุ่ง 121 ในประเทศ 94 แรงงาน
ต่างด้าว 18 ลามครึ่งประเทศ ขณะที่ทั่วไทยระบาดไม่หยุด ทั้งราชบุรี-นครปฐม-สุโขทัย-
ลพบุรี “รมต.-ผู้ว่าฯ” ฉะ ตร.ปัดไม่มีป้อน ชู หากระบาดฉุดยาแรง ◆อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

ยัน ดันตอบอนแพร์เชื้อ “ผ.บ.ตร.” ชิดเส้นตาย 3 วัน ต้องรู้ผล “ส.ส.ปชป.” จี้ “3 ป.” ต้องรับผิดชอบ เด็งอีก 3 ตร.โยกขบวนการจนแรงงานเกือบ “อนุชา” โว มั่นใจไทยชนะโรคร้าย เพราะเรารัก-สามัคคีกัน เตรียมอาหารทะเลเลี้ยง ครม. เรียกความเชื่อมั่น

◆ พงะติดเชื้อ 121

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโชติ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ ว่าวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ 121 ราย รวมมียอดยืนยัน 8,141 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 9 ราย รวมรักษาหายแล้ว 4,161 ราย อยู่ใน รพ. 1,902 ราย และผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 60 ศพ สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 121 ราย แบ่งเป็น 1.ติดเชื้อในประเทศ 94 ราย 2.มาจากต่างประเทศที่เข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 8 ราย 3.มาจากต่างประเทศไม่เข้าสถานกักกัน 1 ราย 4.จากการคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวพบ 18 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าว ว่า กรณีผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ 8 รายนั้นแยกเป็น 1.มาจากประเทศรัสเซีย 1 ราย 2.เยอรมนี 2 ราย 3.สวีเดน 2 ราย 4.อังกฤษ 1 ราย 5.สหรัฐอเมริกาเบนิเนตส์ (ยูเออี) 1 ราย 6.อียิปต์ 2 ราย ส่วนใหญ่พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ส่วนผู้ที่มาจากต่างประเทศแต่ไม่เข้าสถานกักกัน 1 ราย เป็นชายชาวเมียนมาอาชีพพนักงานขับรถ มาจากประเทศเมียนมา และถูกผลักดันกลับไปรักษาตัวที่ รพ.ในเมียนมาแล้ว

◆ ในประเทศ 94 ราย

โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า สำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศ 94 รายนั้น มีผู้ที่ประวัติเกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร ได้แก่ กรุงเทพฯ 16 ราย กระบี่ 2 ราย นครสวรรค์ 1 ราย นนทบุรี 2 ราย นราธิวาส 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย ราชบุรี 3 ราย สุรินทร์ 1 ราย เพชรบุรี 5 ราย สมุทรปราการ 1 ราย ขอนแก่น 1 ราย สระบุรี 1 ราย ระยอง 8 ราย นครปฐม 11 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวน ได้แก่ เพชรบุรี 3 ราย กรุงเทพฯ 1 ราย ตาก 3 ราย นครปฐม 2 ราย นนทบุรี 2 ราย ระยอง 28 ราย และสมุทรสงคราม 1 ราย กรณีของจังหวัดที่พบผู้ป่วยมีประวัติเกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร ตอนนี้มีทั้งหมด 38 จังหวัด

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า สำหรับสถานการณ์

รักษาหาย 56,875,838 ราย อยู่ใน รพ. 22,028,187 ราย เสียชีวิต 1,764,123 ศพ สหรัฐติดเชื้อสูงสุด 19,433,847 ราย อินเดีย 10,188,892 ราย บราซิล 7,465,806 ราย รัสเซีย 3,021,964 ราย ฝรั่งเศส 2,550,884 ราย ในที่ประชุม ศบค.ศบค.เมื่อช่วงเช้ามีความเห็นร่วมกันว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อในประเทศจำนวนหนึ่ง อยู่ในขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถควบคุมได้ แต่ผู้ที่มีความวิตกกังวลกระจายตามพื้นที่ทั่วไป เพราะมีการสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่

◆ “ไทยชนะ” ยอดใช้พุ่ง

โฆษก ศบค. กล่าวต่อว่า ดังนั้น ศบค.ศบค. จึงจำเป็นต้องเน้นย้ำการขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ทุกชาติ ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในบางกรณี และการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รายงานว่า ยอดการเช็คอิน “ไทยชนะ” จากเดิมประมาณ 300,000 ครั้ง ตอนนี้เป็นเพิ่มเป็น 700,000 ครั้ง แต่เราขอให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนบุคคลใดที่ทราบว่าตัวเองเคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักกันตัวเอง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ขอให้ไปพบแพทย์ที่ รพ.ใกล้บ้านหรือให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์

◆ ยกระยองวิกฤติ

ต่อข้อมูลกรณีของผู้ติดเชื้อที่ จ.ระยอง มีการเชื่อมโยงการลักลอบการเล่นพนัน นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า จ.ระยอง เป็นอีกจังหวัดที่เข้าสู่พื้นที่ควบคุมสูงสุดเช่นเดียวกับ จ.สมุทรสาคร ทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ แต่จะปิดอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับผู้ว่า ระยอง ส่วนการปิดสถานประกอบการที่เป็นพื้นที่ควบคุม ทางตำรวจทหารต้องเข้าไปดูแลอย่างเข้มงวด ซึ่งเห็นแล้วว่าพอท่านป่วยคนอื่นเดือดร้อนด้วย ไม่ใช่แค่การเล่นกันเล็กน้อยของคนติดเชื้อเท่านั้น มันส่งผลกระทบไปทั้งจังหวัด นอกจากนี้ที่ประชุมได้พูดคุยถึงระบบการรายงานเพื่อให้ทันสถานการณ์ เนื่องจากต้องรอผลตรวจจากแล็บ 2 แห่ง ทำให้ใช้เวลาค่อนข้างนานและต้องซักประวัติอย่างละเอียด อาจปรับให้มีการรายงานให้เร็วขึ้น เช่น หากตรวจเพียง 1 แล็บ แล้วเจอจำนวนเชื้อที่สูงใกล้เคียงกับการประกาศไว้ อาจประกาศทันทีเพื่อให้รับมือกับเหตุการณ์และตรวจสอบได้ทันที

◆ ลูกกลม 38 จังหวัด

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยอีกว่า สำหรับเรื่องแผนที่แสดงจังหวัดที่พบผู้ป่วย ที่รับรักษา

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ จ.สมุทรสาคร พบใน 38 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้สีฟ้าไล่ตามความเข้มและอ่อน ตามจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพื่อให้เห็นการกระจาย ซึ่งเป็นไปตามหลักการของโรคระบาด โดยประชาชนและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ต้องรับทราบและช่วยกันป้องกันโรค ทั้งนี้เรื่องสีโทนต่าง ๆ อาจทำให้มีประเด็นพูดกันมาก วันนี้จริงใช้เป็นสีฟ้าไปก่อนแล้วกัน โดยเราจะใช้โทนของสีที่เข้มแตกต่างกันไป

◆ ราชบุรีติดเชื้อ 3 ราย

ขณะที่สถานการณ์หลายจังหวัดยังคงไม่หยุด นายวิชาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผวจ.ราชบุรี พญ.ปาจรีย์ อริย์รบ แพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกันแถลงผลพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 8 ราย โดยรายที่ 8 เป็นหญิงอายุ 49 ปี เป็นภรรยาเจ้าของอู่หมู่ 4 ค.โพหัก อ.บางแพ เมื่อวันที่ 1-4 ธ.ค. เวลา 08.30-16.00 น.ไปทำงานที่แผนกแพทย์แผนไทย รพ.ดำเนินสะดวก จากนั้นเวลา 16.45 น. ไปเดินตลาดนัดโพหัก วันที่ 5-6 ธ.ค. อยู่บ้าน ช่วงเย็นไปตลาดนัดโพหัก วันที่ 7-9 ธ.ค. ช่วงเช้าถึงเย็นไปทำงานที่แผนกแพทย์แผนไทย วันที่ 10-13 ธ.ค. อยู่บ้านช่วงเย็นไปเดินตลาดนัดโพหัก วันที่ 14-18 ธ.ค. ไปทำงานที่แผนกแพทย์แผนไทย เวลา 16.45 น. เดินตลาดนัดโพหัก วันที่ 17 ธ.ค. ทราบข่าวมีพระโรคที่ตลาดกลางทุ่ง จ.สมุทรสาคร วันที่ 18 ธ.ค. อยู่บ้าน วันที่ 19 ธ.ค. อยู่บ้านช่วงเย็นเดินตลาดนัดโพหัก วันที่ 20 ธ.ค. ไปเลือกตั้ง อบจ.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขต 1 หมู่ 4 วันที่ 21 ธ.ค. ไปทำงาน วันที่ 22 ธ.ค. ไปทำงานและช่วงเย็นมีอาการแน่นจมูก วันที่ 23 ธ.ค. อยู่บ้านและเริ่มได้กลิ่นน้อยลง วันที่ 24 ธ.ค. อยู่บ้านอาการเริ่มมากขึ้นจนจมูกไม่ได้กลิ่นและทราบว่ามีประวัติโควิด วันที่ 25 ธ.ค. ช่วงเช้าไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.บางแพ จากนั้นช่วงกลางวันทราบผลติดเชื้อ

รายที่ 7 แม่ค้าวัย 81 ปี ญาติเจ้าของอู่ วันที่ 1-18 ธ.ค. อยู่บ้านที่หมู่ 4 ค.โพหัก วันที่ 19 ธ.ค. ไปทำบุญเลี้ยงพระเพลที่บ้านงานหมู่ 6 ค.โพหัก จากนั้นไปบ้านญาติใกล้กัน วันที่ 20-21 ธ.ค. อยู่บ้าน วันที่ 22 ธ.ค. เวลา 12.00-12.30 น. ถูกสาวและหลานสาวมาเยี่ยมที่บ้าน จากนั้นช่วงบ่ายไปธนาคาร ธ.ค.ส.สาขาโพหัก กับหลานสาววัย 24 ปี วันที่ 23 ธ.ค. อยู่บ้านและหลานสาวมาเยี่ยม วันที่ 24 ธ.ค. ทราบผลตรวจถูกเขติดเชื้อ วันที่ 25 ธ.ค. ไปตรวจหาเชื้อ และ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

◆ ยืนยันไม่ล็อกดาวนั้

วันที่ 8 เป็นหญิงอายุ 17 ปี วันที่ 1 ธ.ค. เวลา 06.40-07.25 น. นั้รถตู้ประจำรับส่งนักเรียนโดยในรถตู้มีนักเรียน 11 คน ช่วงพักเที่ยงเล่นวอลเลย์บอลกับเพื่อน 4-5 คน จากนั้นเวลา 16.00 น. ไปขึ้นรถที่ศาลาหน้าห้างโลตัสสาขาราชบุรี วันที่ 2 ธ.ค. ไปเรียนตามปกติ วันที่ 3 ธ.ค. ไปเรียน และเวลา 20.00-22.00 น. ไปงานวันเกิดที่ดาวที่บ้านมีแขกกว่า 10 คน วันที่ 4 ธ.ค. ไปเรียน วันที่ 5-6 ธ.ค. อยู่บ้านจนช่วงเย็นไปเดินตลาดนัดโพหักกับเพื่อนอีก 2 คน วันที่ 7-9 ธ.ค. ไปเรียน วันที่ 10-11 ธ.ค. อยู่บ้านก่อนที่ช่วงเย็นไปตลาดนัดโพหักกับเพื่อนและน้องชาย วันที่ 12-13 ธ.ค. อยู่บ้าน เที่ยงไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดโพหักกับเพื่อนและน้องชาย และเย็นไปเดินตลาดนัดโพหัก วันที่ 14-18 ธ.ค. ไปเรียน วันที่ 19 ธ.ค. อยู่บ้าน วันที่ 20 ธ.ค. อยู่บ้านและเที่ยงไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาหารตามสั่งใหญ่บ้าน วันที่ 21 ธ.ค. ไปเรียนก่อนที่ช่วงค่ำไปกินชาบูที่บ้านแฟนที่ดาวหมู่ 2 วันที่ 22 ธ.ค. ไปเรียนและเล่นวอลเลย์บอลกับเพื่อน วันที่ 23 ธ.ค. หุุดเรียนเริ่มมีอาการแน่นจมูกกับเสียงแหบ วันที่ 24 ธ.ค. หุุดเรียนมีอาการงู้นได้กลิ่นน้อยลงและทราบพ่อคิดเชื้อ วันที่ 25 ธ.ค. ไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.บางแพ ก่อนจะทราบผลป่วยโควิด

นายวิชาญ เปิดเผยว่า ราชบุรีไม่เคยตรวจพบผู้ป่วยที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งตกเป็นจำเลยสังคม ยืนยันว่ากุ้งก้ามกราม กุ้งขาว กุ้งขาวแวนนาไม กินได้อย่างปลอดภัย ส่วนการเดินทางเข้ามาซึ่งทำได้ปกติสำหรับการจัดงานเทศกาลดาวหรือกิจกรรมคอนเสิร์ตใหญ่หรือลดปริมาณคนร่วมงานให้มากที่สุด

◆ นครปฐมป่วย 7 คน

ที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิดนครปฐม นายธนิศร์ วงษ์ยะสฤติ รอง ผวจ.นครปฐม นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมกันแถลงผลพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 7 ราย อยู่ใน อ.บางเลน 3 ราย อ.ดอนตูม 3 ราย และ อ.เมือง 1 ราย ขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อรวม 37 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้ง อย่างไรก็ตามยังไม่มีการล็อกดาวนั้ ส่วนร้านอาหารหลัง 22.00 น. จะอนุญาตให้ขายได้แต่ต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้น ห้ามมีรับประทานในบ้าน หากยังไม่รุนแรงมากจะไม่มีการล็อกดาวนั้เด็ดขาด

◆ สุโขทัยเจอ 1 ราย

นายวิฑูร พรหมเทวี ผวจ.สุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวมีผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นหญิงอายุ 42 ปี อาชีพพนักงานวดแผนไทย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นั้รถยนต์ส่วนตัว

เดินทางกลับมากับเพื่อนอีก 2 คน ที่บ้านหมู่ 1 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย ก่อนจะไปรายงานตัวที่ รพ.สต.บ้านกล้วย จากนั้นไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.สุโขทัย ผลตรวจเจอไวรัส ส่วนเพื่อนอีก 2 คนไม่พบเชื้อแต่สั่งให้กักตัว 14 วัน และให้ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำในครอบครัวกักตัว 14 วันเช่นกัน

◆ ลพบุรีไข้แตกพบแล้ว 1 ราย

ขณะที่เพชบุ้กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี แจ้งว่าพบผู้ป่วยไวรัสโควิดรายแรกของจังหวัด เป็นหญิงอายุ 32 ปี ทำงานโรงงาอาหารสัตว์ที่ จ.สมุทรสาคร จากนั้นวันที่ 18 ธ.ค. เดินทางกลับมาบ้านที่ ต.โค่งธนู อ.เมืองลพบุรี และอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเพราะทราบว่เพื่อนที่สมุทรสาครติดเชื้อ ต่อมาวันที่ 20 ธ.ค. ไปเลือกตั้ง อบจ.ที่หน้าโรงสีใกล้กับวัดโบสถ์ ต.โค่งธนู โดยใส่หน้ากากตลอดเวลา กระทั่งวันที่ 25 ธ.ค. มีอาการเจ็บคอเลยไปตรวจที่ รพ.พระนารายณ์มหาราช และทราบผลติดเชื้อ ขณะนี้ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 10 คน ได้กักตัวที่บ้าน 14 วัน ขณะที่ในโลกออนไลน์ลพบุรี แจ้งจะกังวลว่ามีผู้ป่วยรายแรกแล้ว แต่ต่างชื่นชมหญิงสาวคนดังกล่าวที่รับผิดชอบต่อสังคม ยอมกักตัวที่บ้าน

◆ จับเมียนมาลอบเข้าไทย

วันเดียวกันทหารเรือภาค 3 กำลังออกลาดตระเวนตามลำน้ำกระบุรี แนวชายแดนไทย-เมียนมา ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง พบเรือหางยาว 3 ลำ มีผ้าใบคลุมปิดมิดชิด จึงได้เรียกเข้าตรวจค้นพบชาวเมียนมา 7 คน และเจอสินค้าเกษตร ขงพาราหนัก 3 ตัน โดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร และไม่ผ่านตรวจคนเข้าเมือง จึงนำทั้งหมดมาที่เขมท่าเรือระนอง ก่อนส่งเข้าสถานกักกัน 14 วัน จากนั้นจะดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าเมือง และลักลอบนำสินค้าทางการเกษตรโดยไม่ผ่านศุลกากร

จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้านข้าวแกงป้าไฟ ตั้งอยู่บนถนนทะเลหลวง ย่านชุมชนวชิรา เขตเทศบาลนครสงขลา ได้เปิดให้ประชาชนกินฟรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด ทำให้มีประชาชนจำนวนมากเข้าคิวต่อแถวกินกันตั้งแต่เช้า โดยทุกคนต้องวัดไข้ สวมหน้ากาก และเว้นระยะห่าง

◆ “สภา” ระทึก ไวรัสแพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในช่วงเช้าไลน์ผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใต้รายงานสถานการณ์โควิดด้วยความระทึกใจ จากนางพร

ตามที่มีข่าวว่ามีผู้ป่วยโควิดเข้ามาสภาวันที่ 2 ธ.ค. เวลา 13.00 น. เมื่อสักครู่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบอกคลั่งกลัวแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า Mr.A เข้ามาประชุมอนุ กมธ. พันธออบไถ่ เวลา 13.30-15.00 น. เข้า-ออกทาง B2 แล้วเดินทางกลับระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. ไปพบป้า (ผู้ป่วยโควิด) ช่วงเที่ยงวันที่ 24 ธ.ค. Mr.A พาครอบครัวไปตรวจโควิดทุกคนผลเป็นลบยกเว้น Mr.A มีผลกั้ถึง สสจ.ระยองให้ Mr.A ไปกักตัว@รพ.ระยอง ขณะนี้ Mr.A กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแยกมากักตัวที่ รพ.กทพ.

นอกจากนี้เลขาธิการสภาฯยังมีข้อสั่งการ ระบว่ สำนักการแพทย์ติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดให้ใกล้ชิด ยกระดับความเข้มข้นของการตรวจคัดกรอง และแจ้งประสานทุกฝ่ายเฝ้าระวัง และติดตามสังเกตอาการของคน ตามมาตรการสาธารณสุขที่ได้แจ้งอย่างเคร่งครัดทุกสำนัก ปฏิบัติตามมาตรการฯ เร่งด่วนโดยเคร่งครัด สำหรับคณะอนุกรรมการ (กมธ.) ศึกษาผลกระทบกาสีในออนไลน์ที่มาจากต่างประเทศใน กมธ. การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร มีนายวินัย สุธีรัชย์ ผ.ส.บัญญัติรายชื่อพรรคก้าวไกล เป็นประธานคณะอนุ กมธ.

◆ ลุ้นผลตรวจจากกั้

นางพรพิศ กล่าวว่ บุคคลดังกล่าวมาประชุมอนุ กมธ.เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. จากนั้นไปหาป้าที่ระยองวันที่ 23 ธ.ค.พอทราบว่าติดเชื้อเลยไปตรวจที่ รพ.และผลตรวจกั้ถึง ทำให้สบายใจได้ระดับหนึ่งว่ามาสภาก่อนไปตรวจหาเชื้อ อย่างไรก็ตามเพื่อความสบายใจ สั่งให้ทุกคนในห้องประชุมวันนั้น ทั้งเจ้าหน้าที่ ตำรวจไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.เกษมราษฎร์และทำงานที่บ้าน

ด้านนายวินัย ประธานอนุ กมธ. ได้ประสานผ่านทางพิธีพรพรรคก้าวไกล ว่ากำลังพักผ่อนกับครอบครัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อ แต่ฝากแจ้งสื่อว่ารับทราบแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าบุคคลเป็นใคร เบื้องต้นแจ้งให้ทุกคนที่ประชุมวันนั้นทราบแล้วและทุกคนกำลังทยอยกันไปตรวจ ส่วนผลของแต่ละคนเป็นยังไงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นพ.สุกิจ อัดโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา เปิดเผยว่ ตนทราบเรื่องและรายงานให้ภยชวชน หลีกภัย ประธานสภา ทราบแล้ว นายชวชนไม่ได้บอกอะไร อย่างไรก็ตามไม่กลัวโควิด โดยให้ผู้สัมผัสกับบุคคลดังกล่าวทำงานที่บ้าน รัฐสภาจะมีการบิ่กคลื่นิ่งอีกครั้ง ก่อนเปิดประชุมในช่วงหลังปีใหม่

◆ ผลยันสภามีโควิด

ต่อมาเวลา 17.30 น. นพ.สุกิจ ที่ปรึกษาประธานสภา กล่าวว่ ได้รับผลตรวจยืนยันมา

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

เราสามารถเอาชนะมาได้ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับการแพร่ระบาด ขอให้ทุกฝ่ายเห็นอกเห็นใจช่วยดูแลซึ่งกันและกัน ในฐานะพี่น้องคนไทยด้วยกัน นอกจากนี้คนเตรียมเมนูอาหารทะเลจะเลี้ยงที่ประชุม ครม. ในวันที่ 29 ธ.ค.นี้ อาทิ ส้มยำกุ้ง, กุ้งเผา, กุ้งผัดกะเพรา, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม, ปลาหมึกผัดกะปิ, ปลากะพงทอดน้ำปลา, ข้าวผัดปู โดยจะปรุงสุก

◆ ยาไหลดแอพ “หมอนนะ”

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.สพค.

ประชุม สบค.เห็นชอบบรรณคดีให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอนนะ” เพื่อใช้ติดตามและสอบสวนโรครายบุคคล รวมถึงแม่บ้านจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่และแพทย์ทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับการใช้ง่ายเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันแล้วเช็คสถานะทุกวัน ถ้าคิวอาร์โค้ดแสดงสีเตือนว่าเสี่ยงสูง จะตรวจเทียบเคียงได้ทันทีว่าใครอยู่จุดไหนบ้าง และแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ตัวและกักตัวหรือรีบไปหาหมอทันที

◆ เค็ง 3 ตร.เี่ยวแรงงาน

ส่วนกรณีขบวนการขบวนการต่างค้า โดยมีนายตำรวจระดับ “พ.ต.อ.” และ “ต.ต.” ใน จ.กาญจนบุรี เข้ามาเกี่ยวข้องกับนั้น รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ ผบ.ภ.จว.กาญจนบุรี ตั้งกรรมการสอบสวนร้อยตำรวจเอก.สังขละบุรี อีก 3 นาย เป็นยศ “ร.ต.ต.” 1 นาย และชั้นประทวนอีก 2 นาย โดยขณะนี้มีคำสั่งย้ายทั้ง 3 นาย ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ สภ.ภ.จว.กาญจนบุรี สำหรับกระแสข่าวมีรอง ผบ.ภ. เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่าย “เจี พ.” อยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริง

◆ จั 3 รับผิดชอบ

ขณะที่ นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ประชาธิปัตย์เขต 2 จ.ระยอง กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย รับผิดชอบและตรวจสอบกวาดล้างบ่อนพนันระยอง ซึ่งเป็นต้นตอโควิดระบาด โดยให้จัดการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเด็ดขาด ย้อนถามข้าราชการของเชื้อหรือไม่วาระของไม่มีบ่อน

◆ ฟัน รพ.เปิดจองวัคซีน

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เปิดรับจองวัคซีนโควิดจนเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมาก ตนสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิด พบว่ามีการโฆษณาชักชวนให้จองวัคซีนจริง โดยระบุว่า มีบริการรับจองวัคซีนโควิด ในราคา 4,000 บาท จำนวน 1,000 ราย หมดเขตวันที่ 31 ม.ค. 64 ทั้งนี้ยังไม่มีการรับรองวัคซีนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และอนุญาตให้สถานพยาบาลดำเนินการฉีดวัคซีนได้ ถือว่าเป็นการทำผิดฐานไม่ขออนุมัติและได้รับอนุมัติให้โฆษณา และฐานโฆษณาในลักษณะอันเป็นเท็จ โฉ้อวดเกินความจริง น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล จึงมีคำสั่งให้ระงับการโฆษณาดังกล่าว ก่อนที่จะเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

◆ สาวเครียดโควิดดังติดดับ
 พิชโควิดสาวใหญ่ดังติดดับ โดยเมื่อเวลา 14.00 น. วันเดียวกัน พ.ต.ท.ภาสกร มณีรัตน์ สว.(สอบสวน) สน.หัวหมาก รับแจ้งมีหญิงโคโรนาไวรัสเสียชีวิตในซอยพระรามเก้า 31 ถนนพระรามเก้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. รุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ พฐ. และมูลนิธิร่วมกตัญญู ที่เกิดเหตุเป็นสถานที่กักตัวของรัฐ สูง 8 ชั้น บริเวณกันสาคระเบียงชั้น 2 พบศพนางสุรารักษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี นอนเสียชีวิตสภาพศีรษะแตก แขนขาหักผิดรูป จากนั้นขึ้นไปตรวจสอบที่ห้องพักเลขที่ 2717 ชั้น 7 โดย

เจ้าหน้าที่กองเสด็จบองกนหรือพอเขาไปตรวจ สอบ และไม่อนุญาตให้ใครเข้าพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายเดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้มาถึงไทยเวลา 01.52 น. วันที่ 24 ธ.ค. จากนั้นเข้ากักตัวทันที โดยตรวจเชื้อครั้งแรกปกติ แต่ต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการ กระทั่งผู้ตายร่วงตกลงมาเสียชีวิต พ.ต.อ.วิชัย ชนรงค์ ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยว่า ในห้องพักพบกระดวยเขียนข้อความสั้น ๆ ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตหลายเรื่อง โดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเรื่องอะไร ขณะนี้ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมจะติดต่อกองศามาสอบสวนหาสาเหตุ เบื้องต้นคาดว่าผู้ตายคงแก้ปัญหาไม่คล่องเลยคิดสั้นโดดตึกเสียชีวิต อย่างไรก็ตามประเด็นอุบัติเหตุยังไม่ชัดเจนจะสอบสวนต่อไป

◆ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ลาม
 ขณะที่สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่าหลายชาติในยุโรปพร้อมจะจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วในวันที่ 27 ธ.ค. เพราะได้สดแรกของวัคซีนโควิด ของบริษัทไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ส่งไปที่ยุโรปทั้งในอิตาลี-สเปน-ฝรั่งเศส ส่วนเยอรมนีฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับหญิงอายุ 101 ปี ส่วนกรณีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษนั้น ขณะนี้พบผู้ป่วยที่ติดไวรัสสายพันธุ์ใหม่หลายแห่ง เช่น สเปน 4 ราย แคนาดา 2 ราย ส่งผลให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. ไปจนถึงสิ้นเดือน ม.ค. 64 ห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ

ด้านประธานาธิบดีกูร์บันกูลิ เบอริคคุมคาเมคอฟ ผู้นำเติร์กเมนิสถาน อดีตประเทศเครือขายสหภาพโซเวียต กล่าวในที่ประชุม ครม. ว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังค้นหาแนวทางรักษาโรคโควิดที่มีประสิทธิภาพ ทำการศึกษาวิจัยในหลากหลายวิธี แต่รากจะยอมเป็นยารักษาที่ได้ผลเนื่องจากยังไม่มีผู้ป่วยคิดเชื่อไวรัสในประเทศสักคนเดียว โดยผู้นำเติร์กเมนิสถานยืนยันว่า รากจะยอมสามารถหยุดยั้งไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดได้ แต่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนกล่าวอ้าง

◆ “เสียหาย” ลุยสมุทรสาคร
 ที่ จ.สมุทรสาคร นายอนุทิน รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. พร้อมคณะเดินทางไปที่ รพ. สมุทรสาคร เพื่อรับทราบงานอาการผู้ป่วย ก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านอาหารทะเล ที่ทำเรือกักตัวกรรมหาชัย พร้อมกับโชว์ทำกับข้าวที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเล เพื่อยืนยันว่าปลอดภัยหากปรุงให้สุก จากนั้นไปต่อที่ศูนย์หวังไขคนสาคร ที่ตมกมที่ท่ากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดูการสร้างรพ.สนาม ที่ใกล้จะแล้วเสร็จ ต่อด้วยไป รพ.สนามตลาดกลางกุ้ง ที่อยู่ในพื้นที่ปิดเพื่อให้กำลังใจแรงงานต่างด้าว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน.